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Nýr Landspítali
staða framkvæmda og

fréttir af verkefninu

Þökkum lesendum okkar 
samfylgdina á liðnu ári 
með ósk um gleðileg jól 
og farsæld á nýju ári

• Samningsundirskrift vegna uppsteypu 
 á rannsóknahúsi
• Opnun forvals vegna hönnunar á nýrri legudeild 
 Sjúkrahússins á Akureyri
• Samningsundirskrift vegna jarðvinnu við nýbyggingu 
 Grensásdeildar Landspítala
• Markaðsmorgunn NLSH í samstarfi við 
 Samtök iðnaðarins
• Uppsteypa meðferðarkjarna, margt áunnist á liðnu ári
• Aðventumálstofa NLSH
• Starfsmenn FSRE í heimsókn
• Tilboð opnuð í verkeftirlit
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N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi
Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri
Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi"
n!byggingu Grensásdeildar Landspítala
Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins
Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu
ári
A"ventumálstofa NLSH
Starfsmenn FSRE í heimsókn
Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi

Frá samningsundirritun: Svava María Atladóttir, Landspítala, Páll Daníel Sigur!sson, framkvæmdastjóri
Eyktar ehf, Willum "ór "órsson, heilbrig!isrá!herra og Sólrún Lovísa Sveinsdóttir, NLSH ohf.

!ann 8. desember var skrifa" undir samning NLSH vi" Eykt ehf. um uppsteypu á
rannsóknahúsinu. Heilbrig"isrá"herra, Willum !ór !órsson, og Páll Daníel Sigur"sson,
framkvæmdastjóri Eyktar ehf. undirritu"u samninginn og auk #ess voru samningsvottar
Svava María Atladóttir framkvæmdastjóri #róunarsvi"s hjá Landspítala og Sólrún Lovísa
Sveinsdóttir verkefnastjóri rannsóknahúss hjá NLSH.

Willum !ór !órsson heilbrig"isrá"herra sag"i vi" undirritunina a" #etta væri stór áfangi í
heildaruppbyggingu Landspítala og a" öflugt vísinda- og rannsóknastarf sé eitt af
grundvallarskilyr"unum fyrir #ví a" heilbrig"is#jónusta uppfylli hæstu gæ"akröfur og
standist samanbur" vi" önnur lönd. 

„Rannsóknahúsi" mun sameina alla rannsóknastarfsemi spítalans á einn sta" og um lei"
gjörbylta a"stö"u okkar til rannsókna og vísindastarfa. Gert er rá" fyrir a" húsi" beri
#yrlupall, sem myndi #á tengjast brá"amóttöku og fleiri deildum í me"fer"arkjarna um
tengibrú, mikilvægt öryggishlutverk #egar kemur a" sjúkraflutningum og brá"avi"brag"i í
landinu,“ segir Willum.

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri N$s Landspítala sag"i a" #a" færi vel á #ví a"
#egar uppsteypu í me"fer"arkjarnanum er nær loki" a" hefjast handa sunnan megin
Burknagötu í rannsóknahúsinu. 

„Ni"ursta"a útbo"sins var" sú a" Eykt ehf. var me" hagstæ"asta tilbo"i", sama
verktakafyrirtæki og sinnti uppsteypuverkefnum í me"fer"arkjarna og sinnir nú byggingu
bílastæ"a- og tæknihússins, sem vissulega ætti a" vera til betri samræmingar á
verksvæ"inu vi" Hringbraut, öllum a"ilum í hag. Vonandi ver"ur #essi fyrsti steypuvetur
okkur gó"ur #annig a" húsi" komist fljótlega upp úr jör"inni,“ sag"i Gunnar.

Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri

Forval um #átttöku vegna hönnunar á 9.200 m2 n$s húsnæ!is fyrir legudeild Sjúkrahússins á Akureyri
opna! n$lega

Forval hefur veri" opna" vegna #átttöku í hönnun á n$rri legudeild Sjúkrahússins á
Akureyri (SAk). Verkefni" felur í sér hönnun á 9.200 m% n$byggingu ásamt ló"arhönnun og
a"komu a" deiliskipulagsbreytingu.
Gert er rá" fyrir a" n$byggingin ver"i sta"sett sunnan vi" núverandi byggingar á ló" SAk
og tengd núverandi húsnæ"i. Á #ri"ja tug a"ila, sem mynda sex hópa, sendu inn
#átttökutilkynningu. Í framhaldinu ver"a fimm hópar valdir til #átttöku í útbo"inu #egar
forvalsnefnd hefur meti" innsend gögn.
Ef ni"ursta"a lendir á jöfnu mun fulltrúi s$slumanns draga út #ann hóp sem ekki fær bo"
um a" taka #átt í útbo"inu.

Ark#ing Nordic
Exa nordic
Lota ehf.
Myrra hljó"stofa
Líf byggingar

EFLA
ASK arkitektar
Ratio arkitekter

Mannvit
Arkís arkitektar

Verkís
TBL arkitektar
JCA Ltd
Brekke & Strand

VSÓ rá"gjöf
Hornsteinar arkitektar
Brunahönnun
Brekke & Strand
Niras

Teiknistofan Trö"
Teknik verkfræ"istofa
TKM hönnun
Örugg verkfræ"istofa
Hljó"vist 
Kanon arkitektar

Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi" n!byggingu
Grensásdeildar Landspítala

Magdalena Ásgeirsdóttir yfirlæknir Grensásdeildar LSH, Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH,
Óskar Ólafsson Óskatak og%Sigrí!ur Gu!mundsdóttir hjúkrunardeildarstjóri Grensásdeildar LSH

!ann 20. desember var skrifa" undir samning vi" Óskatak ehf vegna jar"vinnu vi"
n$byggingu Grensásdeildar Landspítala.

„Áætla" er a" jar"vinnu ljúki í apríl 2024 og mun #á vinna vi" uppsteypu vi"byggingar
hefjast í kjölfari". Gert er rá" fyrir a" framkvæmdum ver"i a" fullu loki" á árinu 2026,“ segir
Sigurjón Sigurjónsson verkefnastjóri hjá NLSH.

Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins

Marka!smorgunn NLSH er n$jung í uppl$singagjöf til haga!ila var!andi framkvæmdir og útbo!

Fjölmennt var á marka!smorgni NLSH

13. desember var haldinn „marka"smorgunn NLSH“ í samstarfi vi" Samtök i"na"arins á
Grand hóteli. Í upphafi fundarins voru flutt nokkur erindi og í kjölfari" var fyrirspurnum
svara" um stö"u framkvæmda NLSH og um innkaupaverkefni #eim tengd.Jafnframt gafst
fundarmönnum kostur á a" ræ"a vi" starfsmenn NLSH sem sinna framkvæmdum og
útbo"smálum og fá #annig uppl$singar um hva" sé á döfinni. Fundurinn var vel sóttur og
almenn ánægja me" #etta n$ja form á uppl$singagjöf félagsins.

„Fundurinn er li"ur í uppl$singagjöf NLSH til marka"arins. Markmi"i" er a" fyrirtækin #ekki
verkefnin okkar og a" auka #átttöku í útbo"um NLSH. !a" er okkur mjög mikilvægt, í #eim
verkefnum sem efst eru á baugi hjá okkur, a" hitta haga"ila frá fyrirtækjum í ólíkri
starfsemi. Einnig vil ég #akka samstarfi" vi" Samtök i"na"arins og vonast til a" vi" getum
endurteki" #ennan vi"bur" sí"ar,“ segir Jónas Jónatansson teymisstjóri áætlana- og
innkaupa hjá NLSH.

Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu ári

Samanbur!armynd, framkvæmdir vi! me!fer!arkjarna 2022 – 2023

!a" má segja, #egar ári" er senn á enda, a" margt hafi áunnist í framkvæmdum vi"
Hringbraut á li"nu ári og einnig hefur veri" hafist handa vi" n$ verk. Me"fer"arkjarninn
hefur risi" hratt upp úr jör"u og hefur ná" endanlegri hæ" sem er mikill áfangi, segir Árni
Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur NLSH.

„Uppsteypa í bílastæ"a- og tæknihúsi er í fullum gangi og nú er unni" á #ri"ju hæ" í
bílastæ"ahluta og á annarri hæ" í tæknihlutanum. Í bílakjallara undir Sóleyjartorgi er gó"ur
gangur í uppsteypu og búi" a" steypa milliplötu a" hluta.  Í byrjun næsta árs klárast
uppsteypa me"fer"arkjarnans, en #á hefst frágangur inni í byggingunni ásamt uppsetningu
á vinnul$singu. Stefnt er a" uppsetning útveggjaeininga ver"i langt komin í lok næsta árs
og #akfrágangur fylgi #ar í kjölfari". Ás$nd hússins mun me" #essu breytast töluvert og fer
a" taka á sig endanlegt útlit. Undirbúningur á uppsteypu á rannsóknahúsi er hafinn og
hefst uppsteypan strax á n$ju ári. Áætla" er a" uppsteypu bílastæ"akjallara og á
bílastæ"a- og tæknihúsi ljúki hausti" 2024. Byrja" er a" grafa fyrir grunni byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands og áætla" a" uppsteypa byrji á næsta ári. !a" er
#ví allt á fullri fer" í framkvæmdum nú vi" árslok,“ segir Árni.

A"ventumálstofa NLSH

Margrét Eir og Börkur Hrafn fluttu fallega jólatónlist á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa NLSH en félagi" hefur sta"i"
reglulega fyrir málstofum fyrir haga"ila um framgang verkefna félagsins. Gunnar
Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, fór yfir stö"u dagsins í opnunarávarpi en dagskrá
málstofunnar fjalla"i a" #essu sinni um hönnunar- og framkvæmdaatri"i, en einnig um
starfsemi Sjúkrahúss Akureyrar (SAk) og hugbúna"arúttekt.

Dagskráin var fjölbreytt:

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH – sta"a dagsins.
Ásbjörn Jónsson svi"sstjóri framkvæmdasvi"s NLSH – framkvæmdaverkefni NLSH.
Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt TBL hönnunarhópsins – hönnun n$byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahúss Akureyrar – Sjúkrahús Akureyrar -
tækifæri í nánustu framtí". 
Hannes !ór Bjarnason, verkefnastjóri NLSH – HIMSS stö"umat á hugbúna"i og UT
innvi"um.

Lokaor" flutti svo Sigur"ur Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga og stjórnarma"ur í
NLSH ohf.

A" lokinni dagskrá var flutt tónlistaratri"i #ar sem söngkonan Margrét Eir söng nokkur
jólalög vi" gó"ar undirtektir.

Starfsmenn FSRE í heimsókn

Starfsmenn FSRE í sko!unarfer! um framkvæmdasvæ!i!

Í byrjun desember komu starfsmenn frá FSRE í heimsókn og tilgangur heimsóknarinnar
var a" styrkja tengsl og mi"la uppl$singum. Starfsmennirnir fengu almenna kynningu á
verkefnum N$s Landspítala me" áherslu á framkvæmda#átt verkefnanna. Einnig var stutt
kynning á sértækum lausnum framkvæmdasvi"s vi" áætlunarger" og framvinduskráningu
framkvæmdaverka og ö"ru #ví sem N$r Landspítali hefur #róa" vi" rekstur verkanna.

„Starfsmenn framkvæmdasvi"s FSRE fóru í vettvangsfer" til NLSH vi" Hringbraut #ar sem
svi"sstjóri framkvæmda kynnti áætla"ar og yfirstandandi framkvæmdir á svæ"inu.
Heimsókninni lauk me" göngu um framkvæmdasvæ"i" og inn í uppsteyptan
me"fer"arkjarna. !etta var virkilega uppl$sandi kynning og vettangssko"un,“ segir Örn
Baldursson deildarstjóri á framkvæmdasvi"i FSRE. 

Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Tilbo! hafa veri! opnu! í verkeftirlit nor!an og sunnan Burknagötu

Opnu" hafa veri" tilbo" í verkeftirlit.
Tilbo" bárust frá:

EFLA 
a. Nor"an Burknagötu 1.657.424.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.286.676.000,-

Mannvit
a. Nor"an Burknagötu 1.869.840.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.462.160.000,-

VSÓ Rá"gjöf 
a. Nor"an Burknagötu 0,- .
b. Sunnan Burknagötu 1.527.998.800,-

Heildarfjárhæ" skv. kostna"aráætlun kaupanda fyrir a. og b. hluta er 3.145.120.000,- án
vsk

Sk!ringarmynd
Yfirlitsmynd af svæ"inu sem s$nir framkvæmdasvæ"i n$s Landspítala og göngulei"ir

Útboð á uppsteypu á rannsóknahúsiSamningsundirskrift vegna uppsteypu 
á rannsóknahúsi
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Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi

Frá samningsundirritun: Svava María Atladóttir, Landspítala, Páll Daníel Sigur!sson, framkvæmdastjóri
Eyktar ehf, Willum "ór "órsson, heilbrig!isrá!herra og Sólrún Lovísa Sveinsdóttir, NLSH ohf.

!ann 8. desember var skrifa" undir samning NLSH vi" Eykt ehf. um uppsteypu á
rannsóknahúsinu. Heilbrig"isrá"herra, Willum !ór !órsson, og Páll Daníel Sigur"sson,
framkvæmdastjóri Eyktar ehf. undirritu"u samninginn og auk #ess voru samningsvottar
Svava María Atladóttir framkvæmdastjóri #róunarsvi"s hjá Landspítala og Sólrún Lovísa
Sveinsdóttir verkefnastjóri rannsóknahúss hjá NLSH.

Willum !ór !órsson heilbrig"isrá"herra sag"i vi" undirritunina a" #etta væri stór áfangi í
heildaruppbyggingu Landspítala og a" öflugt vísinda- og rannsóknastarf sé eitt af
grundvallarskilyr"unum fyrir #ví a" heilbrig"is#jónusta uppfylli hæstu gæ"akröfur og
standist samanbur" vi" önnur lönd. 

„Rannsóknahúsi" mun sameina alla rannsóknastarfsemi spítalans á einn sta" og um lei"
gjörbylta a"stö"u okkar til rannsókna og vísindastarfa. Gert er rá" fyrir a" húsi" beri
#yrlupall, sem myndi #á tengjast brá"amóttöku og fleiri deildum í me"fer"arkjarna um
tengibrú, mikilvægt öryggishlutverk #egar kemur a" sjúkraflutningum og brá"avi"brag"i í
landinu,“ segir Willum.

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri N$s Landspítala sag"i a" #a" færi vel á #ví a"
#egar uppsteypu í me"fer"arkjarnanum er nær loki" a" hefjast handa sunnan megin
Burknagötu í rannsóknahúsinu. 

„Ni"ursta"a útbo"sins var" sú a" Eykt ehf. var me" hagstæ"asta tilbo"i", sama
verktakafyrirtæki og sinnti uppsteypuverkefnum í me"fer"arkjarna og sinnir nú byggingu
bílastæ"a- og tæknihússins, sem vissulega ætti a" vera til betri samræmingar á
verksvæ"inu vi" Hringbraut, öllum a"ilum í hag. Vonandi ver"ur #essi fyrsti steypuvetur
okkur gó"ur #annig a" húsi" komist fljótlega upp úr jör"inni,“ sag"i Gunnar.

Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri

Forval um #átttöku vegna hönnunar á 9.200 m2 n$s húsnæ!is fyrir legudeild Sjúkrahússins á Akureyri
opna! n$lega

Forval hefur veri" opna" vegna #átttöku í hönnun á n$rri legudeild Sjúkrahússins á
Akureyri (SAk). Verkefni" felur í sér hönnun á 9.200 m% n$byggingu ásamt ló"arhönnun og
a"komu a" deiliskipulagsbreytingu.
Gert er rá" fyrir a" n$byggingin ver"i sta"sett sunnan vi" núverandi byggingar á ló" SAk
og tengd núverandi húsnæ"i. Á #ri"ja tug a"ila, sem mynda sex hópa, sendu inn
#átttökutilkynningu. Í framhaldinu ver"a fimm hópar valdir til #átttöku í útbo"inu #egar
forvalsnefnd hefur meti" innsend gögn.
Ef ni"ursta"a lendir á jöfnu mun fulltrúi s$slumanns draga út #ann hóp sem ekki fær bo"
um a" taka #átt í útbo"inu.

Ark#ing Nordic
Exa nordic
Lota ehf.
Myrra hljó"stofa
Líf byggingar
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Ratio arkitekter
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TBL arkitektar
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Brekke & Strand
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Brekke & Strand
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Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi" n!byggingu
Grensásdeildar Landspítala

Magdalena Ásgeirsdóttir yfirlæknir Grensásdeildar LSH, Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH,
Óskar Ólafsson Óskatak og%Sigrí!ur Gu!mundsdóttir hjúkrunardeildarstjóri Grensásdeildar LSH

!ann 20. desember var skrifa" undir samning vi" Óskatak ehf vegna jar"vinnu vi"
n$byggingu Grensásdeildar Landspítala.

„Áætla" er a" jar"vinnu ljúki í apríl 2024 og mun #á vinna vi" uppsteypu vi"byggingar
hefjast í kjölfari". Gert er rá" fyrir a" framkvæmdum ver"i a" fullu loki" á árinu 2026,“ segir
Sigurjón Sigurjónsson verkefnastjóri hjá NLSH.

Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins

Marka!smorgunn NLSH er n$jung í uppl$singagjöf til haga!ila var!andi framkvæmdir og útbo!

Fjölmennt var á marka!smorgni NLSH

13. desember var haldinn „marka"smorgunn NLSH“ í samstarfi vi" Samtök i"na"arins á
Grand hóteli. Í upphafi fundarins voru flutt nokkur erindi og í kjölfari" var fyrirspurnum
svara" um stö"u framkvæmda NLSH og um innkaupaverkefni #eim tengd.Jafnframt gafst
fundarmönnum kostur á a" ræ"a vi" starfsmenn NLSH sem sinna framkvæmdum og
útbo"smálum og fá #annig uppl$singar um hva" sé á döfinni. Fundurinn var vel sóttur og
almenn ánægja me" #etta n$ja form á uppl$singagjöf félagsins.

„Fundurinn er li"ur í uppl$singagjöf NLSH til marka"arins. Markmi"i" er a" fyrirtækin #ekki
verkefnin okkar og a" auka #átttöku í útbo"um NLSH. !a" er okkur mjög mikilvægt, í #eim
verkefnum sem efst eru á baugi hjá okkur, a" hitta haga"ila frá fyrirtækjum í ólíkri
starfsemi. Einnig vil ég #akka samstarfi" vi" Samtök i"na"arins og vonast til a" vi" getum
endurteki" #ennan vi"bur" sí"ar,“ segir Jónas Jónatansson teymisstjóri áætlana- og
innkaupa hjá NLSH.

Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu ári

Samanbur!armynd, framkvæmdir vi! me!fer!arkjarna 2022 – 2023

!a" má segja, #egar ári" er senn á enda, a" margt hafi áunnist í framkvæmdum vi"
Hringbraut á li"nu ári og einnig hefur veri" hafist handa vi" n$ verk. Me"fer"arkjarninn
hefur risi" hratt upp úr jör"u og hefur ná" endanlegri hæ" sem er mikill áfangi, segir Árni
Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur NLSH.

„Uppsteypa í bílastæ"a- og tæknihúsi er í fullum gangi og nú er unni" á #ri"ju hæ" í
bílastæ"ahluta og á annarri hæ" í tæknihlutanum. Í bílakjallara undir Sóleyjartorgi er gó"ur
gangur í uppsteypu og búi" a" steypa milliplötu a" hluta.  Í byrjun næsta árs klárast
uppsteypa me"fer"arkjarnans, en #á hefst frágangur inni í byggingunni ásamt uppsetningu
á vinnul$singu. Stefnt er a" uppsetning útveggjaeininga ver"i langt komin í lok næsta árs
og #akfrágangur fylgi #ar í kjölfari". Ás$nd hússins mun me" #essu breytast töluvert og fer
a" taka á sig endanlegt útlit. Undirbúningur á uppsteypu á rannsóknahúsi er hafinn og
hefst uppsteypan strax á n$ju ári. Áætla" er a" uppsteypu bílastæ"akjallara og á
bílastæ"a- og tæknihúsi ljúki hausti" 2024. Byrja" er a" grafa fyrir grunni byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands og áætla" a" uppsteypa byrji á næsta ári. !a" er
#ví allt á fullri fer" í framkvæmdum nú vi" árslok,“ segir Árni.

A"ventumálstofa NLSH

Margrét Eir og Börkur Hrafn fluttu fallega jólatónlist á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa NLSH en félagi" hefur sta"i"
reglulega fyrir málstofum fyrir haga"ila um framgang verkefna félagsins. Gunnar
Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, fór yfir stö"u dagsins í opnunarávarpi en dagskrá
málstofunnar fjalla"i a" #essu sinni um hönnunar- og framkvæmdaatri"i, en einnig um
starfsemi Sjúkrahúss Akureyrar (SAk) og hugbúna"arúttekt.

Dagskráin var fjölbreytt:

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH – sta"a dagsins.
Ásbjörn Jónsson svi"sstjóri framkvæmdasvi"s NLSH – framkvæmdaverkefni NLSH.
Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt TBL hönnunarhópsins – hönnun n$byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahúss Akureyrar – Sjúkrahús Akureyrar -
tækifæri í nánustu framtí". 
Hannes !ór Bjarnason, verkefnastjóri NLSH – HIMSS stö"umat á hugbúna"i og UT
innvi"um.

Lokaor" flutti svo Sigur"ur Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga og stjórnarma"ur í
NLSH ohf.

A" lokinni dagskrá var flutt tónlistaratri"i #ar sem söngkonan Margrét Eir söng nokkur
jólalög vi" gó"ar undirtektir.

Starfsmenn FSRE í heimsókn

Starfsmenn FSRE í sko!unarfer! um framkvæmdasvæ!i!

Í byrjun desember komu starfsmenn frá FSRE í heimsókn og tilgangur heimsóknarinnar
var a" styrkja tengsl og mi"la uppl$singum. Starfsmennirnir fengu almenna kynningu á
verkefnum N$s Landspítala me" áherslu á framkvæmda#átt verkefnanna. Einnig var stutt
kynning á sértækum lausnum framkvæmdasvi"s vi" áætlunarger" og framvinduskráningu
framkvæmdaverka og ö"ru #ví sem N$r Landspítali hefur #róa" vi" rekstur verkanna.

„Starfsmenn framkvæmdasvi"s FSRE fóru í vettvangsfer" til NLSH vi" Hringbraut #ar sem
svi"sstjóri framkvæmda kynnti áætla"ar og yfirstandandi framkvæmdir á svæ"inu.
Heimsókninni lauk me" göngu um framkvæmdasvæ"i" og inn í uppsteyptan
me"fer"arkjarna. !etta var virkilega uppl$sandi kynning og vettangssko"un,“ segir Örn
Baldursson deildarstjóri á framkvæmdasvi"i FSRE. 

Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Tilbo! hafa veri! opnu! í verkeftirlit nor!an og sunnan Burknagötu

Opnu" hafa veri" tilbo" í verkeftirlit.
Tilbo" bárust frá:

EFLA 
a. Nor"an Burknagötu 1.657.424.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.286.676.000,-

Mannvit
a. Nor"an Burknagötu 1.869.840.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.462.160.000,-

VSÓ Rá"gjöf 
a. Nor"an Burknagötu 0,- .
b. Sunnan Burknagötu 1.527.998.800,-

Heildarfjárhæ" skv. kostna"aráætlun kaupanda fyrir a. og b. hluta er 3.145.120.000,- án
vsk

Sk!ringarmynd
Yfirlitsmynd af svæ"inu sem s$nir framkvæmdasvæ"i n$s Landspítala og göngulei"ir

Opnun forvals vegna hönnunar á nýrri 
legudeild Sjúkrahússins á Akureyri
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Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi

Frá samningsundirritun: Svava María Atladóttir, Landspítala, Páll Daníel Sigur!sson, framkvæmdastjóri
Eyktar ehf, Willum "ór "órsson, heilbrig!isrá!herra og Sólrún Lovísa Sveinsdóttir, NLSH ohf.

!ann 8. desember var skrifa" undir samning NLSH vi" Eykt ehf. um uppsteypu á
rannsóknahúsinu. Heilbrig"isrá"herra, Willum !ór !órsson, og Páll Daníel Sigur"sson,
framkvæmdastjóri Eyktar ehf. undirritu"u samninginn og auk #ess voru samningsvottar
Svava María Atladóttir framkvæmdastjóri #róunarsvi"s hjá Landspítala og Sólrún Lovísa
Sveinsdóttir verkefnastjóri rannsóknahúss hjá NLSH.

Willum !ór !órsson heilbrig"isrá"herra sag"i vi" undirritunina a" #etta væri stór áfangi í
heildaruppbyggingu Landspítala og a" öflugt vísinda- og rannsóknastarf sé eitt af
grundvallarskilyr"unum fyrir #ví a" heilbrig"is#jónusta uppfylli hæstu gæ"akröfur og
standist samanbur" vi" önnur lönd. 

„Rannsóknahúsi" mun sameina alla rannsóknastarfsemi spítalans á einn sta" og um lei"
gjörbylta a"stö"u okkar til rannsókna og vísindastarfa. Gert er rá" fyrir a" húsi" beri
#yrlupall, sem myndi #á tengjast brá"amóttöku og fleiri deildum í me"fer"arkjarna um
tengibrú, mikilvægt öryggishlutverk #egar kemur a" sjúkraflutningum og brá"avi"brag"i í
landinu,“ segir Willum.

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri N$s Landspítala sag"i a" #a" færi vel á #ví a"
#egar uppsteypu í me"fer"arkjarnanum er nær loki" a" hefjast handa sunnan megin
Burknagötu í rannsóknahúsinu. 

„Ni"ursta"a útbo"sins var" sú a" Eykt ehf. var me" hagstæ"asta tilbo"i", sama
verktakafyrirtæki og sinnti uppsteypuverkefnum í me"fer"arkjarna og sinnir nú byggingu
bílastæ"a- og tæknihússins, sem vissulega ætti a" vera til betri samræmingar á
verksvæ"inu vi" Hringbraut, öllum a"ilum í hag. Vonandi ver"ur #essi fyrsti steypuvetur
okkur gó"ur #annig a" húsi" komist fljótlega upp úr jör"inni,“ sag"i Gunnar.

Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri

Forval um #átttöku vegna hönnunar á 9.200 m2 n$s húsnæ!is fyrir legudeild Sjúkrahússins á Akureyri
opna! n$lega

Forval hefur veri" opna" vegna #átttöku í hönnun á n$rri legudeild Sjúkrahússins á
Akureyri (SAk). Verkefni" felur í sér hönnun á 9.200 m% n$byggingu ásamt ló"arhönnun og
a"komu a" deiliskipulagsbreytingu.
Gert er rá" fyrir a" n$byggingin ver"i sta"sett sunnan vi" núverandi byggingar á ló" SAk
og tengd núverandi húsnæ"i. Á #ri"ja tug a"ila, sem mynda sex hópa, sendu inn
#átttökutilkynningu. Í framhaldinu ver"a fimm hópar valdir til #átttöku í útbo"inu #egar
forvalsnefnd hefur meti" innsend gögn.
Ef ni"ursta"a lendir á jöfnu mun fulltrúi s$slumanns draga út #ann hóp sem ekki fær bo"
um a" taka #átt í útbo"inu.

Ark#ing Nordic
Exa nordic
Lota ehf.
Myrra hljó"stofa
Líf byggingar

EFLA
ASK arkitektar
Ratio arkitekter

Mannvit
Arkís arkitektar

Verkís
TBL arkitektar
JCA Ltd
Brekke & Strand

VSÓ rá"gjöf
Hornsteinar arkitektar
Brunahönnun
Brekke & Strand
Niras

Teiknistofan Trö"
Teknik verkfræ"istofa
TKM hönnun
Örugg verkfræ"istofa
Hljó"vist 
Kanon arkitektar

Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi" n!byggingu
Grensásdeildar Landspítala

Magdalena Ásgeirsdóttir yfirlæknir Grensásdeildar LSH, Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH,
Óskar Ólafsson Óskatak og%Sigrí!ur Gu!mundsdóttir hjúkrunardeildarstjóri Grensásdeildar LSH

!ann 20. desember var skrifa" undir samning vi" Óskatak ehf vegna jar"vinnu vi"
n$byggingu Grensásdeildar Landspítala.

„Áætla" er a" jar"vinnu ljúki í apríl 2024 og mun #á vinna vi" uppsteypu vi"byggingar
hefjast í kjölfari". Gert er rá" fyrir a" framkvæmdum ver"i a" fullu loki" á árinu 2026,“ segir
Sigurjón Sigurjónsson verkefnastjóri hjá NLSH.

Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins

Marka!smorgunn NLSH er n$jung í uppl$singagjöf til haga!ila var!andi framkvæmdir og útbo!

Fjölmennt var á marka!smorgni NLSH

13. desember var haldinn „marka"smorgunn NLSH“ í samstarfi vi" Samtök i"na"arins á
Grand hóteli. Í upphafi fundarins voru flutt nokkur erindi og í kjölfari" var fyrirspurnum
svara" um stö"u framkvæmda NLSH og um innkaupaverkefni #eim tengd.Jafnframt gafst
fundarmönnum kostur á a" ræ"a vi" starfsmenn NLSH sem sinna framkvæmdum og
útbo"smálum og fá #annig uppl$singar um hva" sé á döfinni. Fundurinn var vel sóttur og
almenn ánægja me" #etta n$ja form á uppl$singagjöf félagsins.

„Fundurinn er li"ur í uppl$singagjöf NLSH til marka"arins. Markmi"i" er a" fyrirtækin #ekki
verkefnin okkar og a" auka #átttöku í útbo"um NLSH. !a" er okkur mjög mikilvægt, í #eim
verkefnum sem efst eru á baugi hjá okkur, a" hitta haga"ila frá fyrirtækjum í ólíkri
starfsemi. Einnig vil ég #akka samstarfi" vi" Samtök i"na"arins og vonast til a" vi" getum
endurteki" #ennan vi"bur" sí"ar,“ segir Jónas Jónatansson teymisstjóri áætlana- og
innkaupa hjá NLSH.

Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu ári

Samanbur!armynd, framkvæmdir vi! me!fer!arkjarna 2022 – 2023

!a" má segja, #egar ári" er senn á enda, a" margt hafi áunnist í framkvæmdum vi"
Hringbraut á li"nu ári og einnig hefur veri" hafist handa vi" n$ verk. Me"fer"arkjarninn
hefur risi" hratt upp úr jör"u og hefur ná" endanlegri hæ" sem er mikill áfangi, segir Árni
Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur NLSH.

„Uppsteypa í bílastæ"a- og tæknihúsi er í fullum gangi og nú er unni" á #ri"ju hæ" í
bílastæ"ahluta og á annarri hæ" í tæknihlutanum. Í bílakjallara undir Sóleyjartorgi er gó"ur
gangur í uppsteypu og búi" a" steypa milliplötu a" hluta.  Í byrjun næsta árs klárast
uppsteypa me"fer"arkjarnans, en #á hefst frágangur inni í byggingunni ásamt uppsetningu
á vinnul$singu. Stefnt er a" uppsetning útveggjaeininga ver"i langt komin í lok næsta árs
og #akfrágangur fylgi #ar í kjölfari". Ás$nd hússins mun me" #essu breytast töluvert og fer
a" taka á sig endanlegt útlit. Undirbúningur á uppsteypu á rannsóknahúsi er hafinn og
hefst uppsteypan strax á n$ju ári. Áætla" er a" uppsteypu bílastæ"akjallara og á
bílastæ"a- og tæknihúsi ljúki hausti" 2024. Byrja" er a" grafa fyrir grunni byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands og áætla" a" uppsteypa byrji á næsta ári. !a" er
#ví allt á fullri fer" í framkvæmdum nú vi" árslok,“ segir Árni.

A"ventumálstofa NLSH

Margrét Eir og Börkur Hrafn fluttu fallega jólatónlist á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa NLSH en félagi" hefur sta"i"
reglulega fyrir málstofum fyrir haga"ila um framgang verkefna félagsins. Gunnar
Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, fór yfir stö"u dagsins í opnunarávarpi en dagskrá
málstofunnar fjalla"i a" #essu sinni um hönnunar- og framkvæmdaatri"i, en einnig um
starfsemi Sjúkrahúss Akureyrar (SAk) og hugbúna"arúttekt.

Dagskráin var fjölbreytt:

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH – sta"a dagsins.
Ásbjörn Jónsson svi"sstjóri framkvæmdasvi"s NLSH – framkvæmdaverkefni NLSH.
Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt TBL hönnunarhópsins – hönnun n$byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahúss Akureyrar – Sjúkrahús Akureyrar -
tækifæri í nánustu framtí". 
Hannes !ór Bjarnason, verkefnastjóri NLSH – HIMSS stö"umat á hugbúna"i og UT
innvi"um.

Lokaor" flutti svo Sigur"ur Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga og stjórnarma"ur í
NLSH ohf.

A" lokinni dagskrá var flutt tónlistaratri"i #ar sem söngkonan Margrét Eir söng nokkur
jólalög vi" gó"ar undirtektir.

Starfsmenn FSRE í heimsókn

Starfsmenn FSRE í sko!unarfer! um framkvæmdasvæ!i!

Í byrjun desember komu starfsmenn frá FSRE í heimsókn og tilgangur heimsóknarinnar
var a" styrkja tengsl og mi"la uppl$singum. Starfsmennirnir fengu almenna kynningu á
verkefnum N$s Landspítala me" áherslu á framkvæmda#átt verkefnanna. Einnig var stutt
kynning á sértækum lausnum framkvæmdasvi"s vi" áætlunarger" og framvinduskráningu
framkvæmdaverka og ö"ru #ví sem N$r Landspítali hefur #róa" vi" rekstur verkanna.

„Starfsmenn framkvæmdasvi"s FSRE fóru í vettvangsfer" til NLSH vi" Hringbraut #ar sem
svi"sstjóri framkvæmda kynnti áætla"ar og yfirstandandi framkvæmdir á svæ"inu.
Heimsókninni lauk me" göngu um framkvæmdasvæ"i" og inn í uppsteyptan
me"fer"arkjarna. !etta var virkilega uppl$sandi kynning og vettangssko"un,“ segir Örn
Baldursson deildarstjóri á framkvæmdasvi"i FSRE. 

Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Tilbo! hafa veri! opnu! í verkeftirlit nor!an og sunnan Burknagötu

Opnu" hafa veri" tilbo" í verkeftirlit.
Tilbo" bárust frá:

EFLA 
a. Nor"an Burknagötu 1.657.424.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.286.676.000,-

Mannvit
a. Nor"an Burknagötu 1.869.840.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.462.160.000,-

VSÓ Rá"gjöf 
a. Nor"an Burknagötu 0,- .
b. Sunnan Burknagötu 1.527.998.800,-

Heildarfjárhæ" skv. kostna"aráætlun kaupanda fyrir a. og b. hluta er 3.145.120.000,- án
vsk

Sk!ringarmynd
Yfirlitsmynd af svæ"inu sem s$nir framkvæmdasvæ"i n$s Landspítala og göngulei"ir

Samningsundirskrift vegna jarðvinnu við 
nýbyggingu Grensásdeildar Landspítala



From: bjorn.hj@simnet.is
Subject: Mailchimp Template Test - "Frettabref-93"

Date: 21 December 2023 at 13:25
To: bjorn.hj@simnet.is

N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi
Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri
Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi"
n!byggingu Grensásdeildar Landspítala
Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins
Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu
ári
A"ventumálstofa NLSH
Starfsmenn FSRE í heimsókn
Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi

Frá samningsundirritun: Svava María Atladóttir, Landspítala, Páll Daníel Sigur!sson, framkvæmdastjóri
Eyktar ehf, Willum "ór "órsson, heilbrig!isrá!herra og Sólrún Lovísa Sveinsdóttir, NLSH ohf.

!ann 8. desember var skrifa" undir samning NLSH vi" Eykt ehf. um uppsteypu á
rannsóknahúsinu. Heilbrig"isrá"herra, Willum !ór !órsson, og Páll Daníel Sigur"sson,
framkvæmdastjóri Eyktar ehf. undirritu"u samninginn og auk #ess voru samningsvottar
Svava María Atladóttir framkvæmdastjóri #róunarsvi"s hjá Landspítala og Sólrún Lovísa
Sveinsdóttir verkefnastjóri rannsóknahúss hjá NLSH.

Willum !ór !órsson heilbrig"isrá"herra sag"i vi" undirritunina a" #etta væri stór áfangi í
heildaruppbyggingu Landspítala og a" öflugt vísinda- og rannsóknastarf sé eitt af
grundvallarskilyr"unum fyrir #ví a" heilbrig"is#jónusta uppfylli hæstu gæ"akröfur og
standist samanbur" vi" önnur lönd. 

„Rannsóknahúsi" mun sameina alla rannsóknastarfsemi spítalans á einn sta" og um lei"
gjörbylta a"stö"u okkar til rannsókna og vísindastarfa. Gert er rá" fyrir a" húsi" beri
#yrlupall, sem myndi #á tengjast brá"amóttöku og fleiri deildum í me"fer"arkjarna um
tengibrú, mikilvægt öryggishlutverk #egar kemur a" sjúkraflutningum og brá"avi"brag"i í
landinu,“ segir Willum.

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri N$s Landspítala sag"i a" #a" færi vel á #ví a"
#egar uppsteypu í me"fer"arkjarnanum er nær loki" a" hefjast handa sunnan megin
Burknagötu í rannsóknahúsinu. 

„Ni"ursta"a útbo"sins var" sú a" Eykt ehf. var me" hagstæ"asta tilbo"i", sama
verktakafyrirtæki og sinnti uppsteypuverkefnum í me"fer"arkjarna og sinnir nú byggingu
bílastæ"a- og tæknihússins, sem vissulega ætti a" vera til betri samræmingar á
verksvæ"inu vi" Hringbraut, öllum a"ilum í hag. Vonandi ver"ur #essi fyrsti steypuvetur
okkur gó"ur #annig a" húsi" komist fljótlega upp úr jör"inni,“ sag"i Gunnar.

Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri

Forval um #átttöku vegna hönnunar á 9.200 m2 n$s húsnæ!is fyrir legudeild Sjúkrahússins á Akureyri
opna! n$lega

Forval hefur veri" opna" vegna #átttöku í hönnun á n$rri legudeild Sjúkrahússins á
Akureyri (SAk). Verkefni" felur í sér hönnun á 9.200 m% n$byggingu ásamt ló"arhönnun og
a"komu a" deiliskipulagsbreytingu.
Gert er rá" fyrir a" n$byggingin ver"i sta"sett sunnan vi" núverandi byggingar á ló" SAk
og tengd núverandi húsnæ"i. Á #ri"ja tug a"ila, sem mynda sex hópa, sendu inn
#átttökutilkynningu. Í framhaldinu ver"a fimm hópar valdir til #átttöku í útbo"inu #egar
forvalsnefnd hefur meti" innsend gögn.
Ef ni"ursta"a lendir á jöfnu mun fulltrúi s$slumanns draga út #ann hóp sem ekki fær bo"
um a" taka #átt í útbo"inu.

Ark#ing Nordic
Exa nordic
Lota ehf.
Myrra hljó"stofa
Líf byggingar

EFLA
ASK arkitektar
Ratio arkitekter

Mannvit
Arkís arkitektar

Verkís
TBL arkitektar
JCA Ltd
Brekke & Strand

VSÓ rá"gjöf
Hornsteinar arkitektar
Brunahönnun
Brekke & Strand
Niras

Teiknistofan Trö"
Teknik verkfræ"istofa
TKM hönnun
Örugg verkfræ"istofa
Hljó"vist 
Kanon arkitektar

Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi" n!byggingu
Grensásdeildar Landspítala

Magdalena Ásgeirsdóttir yfirlæknir Grensásdeildar LSH, Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH,
Óskar Ólafsson Óskatak og%Sigrí!ur Gu!mundsdóttir hjúkrunardeildarstjóri Grensásdeildar LSH

!ann 20. desember var skrifa" undir samning vi" Óskatak ehf vegna jar"vinnu vi"
n$byggingu Grensásdeildar Landspítala.

„Áætla" er a" jar"vinnu ljúki í apríl 2024 og mun #á vinna vi" uppsteypu vi"byggingar
hefjast í kjölfari". Gert er rá" fyrir a" framkvæmdum ver"i a" fullu loki" á árinu 2026,“ segir
Sigurjón Sigurjónsson verkefnastjóri hjá NLSH.

Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins

Marka!smorgunn NLSH er n$jung í uppl$singagjöf til haga!ila var!andi framkvæmdir og útbo!

Fjölmennt var á marka!smorgni NLSH

13. desember var haldinn „marka"smorgunn NLSH“ í samstarfi vi" Samtök i"na"arins á
Grand hóteli. Í upphafi fundarins voru flutt nokkur erindi og í kjölfari" var fyrirspurnum
svara" um stö"u framkvæmda NLSH og um innkaupaverkefni #eim tengd.Jafnframt gafst
fundarmönnum kostur á a" ræ"a vi" starfsmenn NLSH sem sinna framkvæmdum og
útbo"smálum og fá #annig uppl$singar um hva" sé á döfinni. Fundurinn var vel sóttur og
almenn ánægja me" #etta n$ja form á uppl$singagjöf félagsins.

„Fundurinn er li"ur í uppl$singagjöf NLSH til marka"arins. Markmi"i" er a" fyrirtækin #ekki
verkefnin okkar og a" auka #átttöku í útbo"um NLSH. !a" er okkur mjög mikilvægt, í #eim
verkefnum sem efst eru á baugi hjá okkur, a" hitta haga"ila frá fyrirtækjum í ólíkri
starfsemi. Einnig vil ég #akka samstarfi" vi" Samtök i"na"arins og vonast til a" vi" getum
endurteki" #ennan vi"bur" sí"ar,“ segir Jónas Jónatansson teymisstjóri áætlana- og
innkaupa hjá NLSH.

Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu ári

Samanbur!armynd, framkvæmdir vi! me!fer!arkjarna 2022 – 2023

!a" má segja, #egar ári" er senn á enda, a" margt hafi áunnist í framkvæmdum vi"
Hringbraut á li"nu ári og einnig hefur veri" hafist handa vi" n$ verk. Me"fer"arkjarninn
hefur risi" hratt upp úr jör"u og hefur ná" endanlegri hæ" sem er mikill áfangi, segir Árni
Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur NLSH.

„Uppsteypa í bílastæ"a- og tæknihúsi er í fullum gangi og nú er unni" á #ri"ju hæ" í
bílastæ"ahluta og á annarri hæ" í tæknihlutanum. Í bílakjallara undir Sóleyjartorgi er gó"ur
gangur í uppsteypu og búi" a" steypa milliplötu a" hluta.  Í byrjun næsta árs klárast
uppsteypa me"fer"arkjarnans, en #á hefst frágangur inni í byggingunni ásamt uppsetningu
á vinnul$singu. Stefnt er a" uppsetning útveggjaeininga ver"i langt komin í lok næsta árs
og #akfrágangur fylgi #ar í kjölfari". Ás$nd hússins mun me" #essu breytast töluvert og fer
a" taka á sig endanlegt útlit. Undirbúningur á uppsteypu á rannsóknahúsi er hafinn og
hefst uppsteypan strax á n$ju ári. Áætla" er a" uppsteypu bílastæ"akjallara og á
bílastæ"a- og tæknihúsi ljúki hausti" 2024. Byrja" er a" grafa fyrir grunni byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands og áætla" a" uppsteypa byrji á næsta ári. !a" er
#ví allt á fullri fer" í framkvæmdum nú vi" árslok,“ segir Árni.

A"ventumálstofa NLSH

Margrét Eir og Börkur Hrafn fluttu fallega jólatónlist á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa NLSH en félagi" hefur sta"i"
reglulega fyrir málstofum fyrir haga"ila um framgang verkefna félagsins. Gunnar
Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, fór yfir stö"u dagsins í opnunarávarpi en dagskrá
málstofunnar fjalla"i a" #essu sinni um hönnunar- og framkvæmdaatri"i, en einnig um
starfsemi Sjúkrahúss Akureyrar (SAk) og hugbúna"arúttekt.

Dagskráin var fjölbreytt:

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH – sta"a dagsins.
Ásbjörn Jónsson svi"sstjóri framkvæmdasvi"s NLSH – framkvæmdaverkefni NLSH.
Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt TBL hönnunarhópsins – hönnun n$byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahúss Akureyrar – Sjúkrahús Akureyrar -
tækifæri í nánustu framtí". 
Hannes !ór Bjarnason, verkefnastjóri NLSH – HIMSS stö"umat á hugbúna"i og UT
innvi"um.

Lokaor" flutti svo Sigur"ur Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga og stjórnarma"ur í
NLSH ohf.

A" lokinni dagskrá var flutt tónlistaratri"i #ar sem söngkonan Margrét Eir söng nokkur
jólalög vi" gó"ar undirtektir.

Starfsmenn FSRE í heimsókn

Starfsmenn FSRE í sko!unarfer! um framkvæmdasvæ!i!

Í byrjun desember komu starfsmenn frá FSRE í heimsókn og tilgangur heimsóknarinnar
var a" styrkja tengsl og mi"la uppl$singum. Starfsmennirnir fengu almenna kynningu á
verkefnum N$s Landspítala me" áherslu á framkvæmda#átt verkefnanna. Einnig var stutt
kynning á sértækum lausnum framkvæmdasvi"s vi" áætlunarger" og framvinduskráningu
framkvæmdaverka og ö"ru #ví sem N$r Landspítali hefur #róa" vi" rekstur verkanna.

„Starfsmenn framkvæmdasvi"s FSRE fóru í vettvangsfer" til NLSH vi" Hringbraut #ar sem
svi"sstjóri framkvæmda kynnti áætla"ar og yfirstandandi framkvæmdir á svæ"inu.
Heimsókninni lauk me" göngu um framkvæmdasvæ"i" og inn í uppsteyptan
me"fer"arkjarna. !etta var virkilega uppl$sandi kynning og vettangssko"un,“ segir Örn
Baldursson deildarstjóri á framkvæmdasvi"i FSRE. 

Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Tilbo! hafa veri! opnu! í verkeftirlit nor!an og sunnan Burknagötu

Opnu" hafa veri" tilbo" í verkeftirlit.
Tilbo" bárust frá:

EFLA 
a. Nor"an Burknagötu 1.657.424.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.286.676.000,-

Mannvit
a. Nor"an Burknagötu 1.869.840.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.462.160.000,-

VSÓ Rá"gjöf 
a. Nor"an Burknagötu 0,- .
b. Sunnan Burknagötu 1.527.998.800,-

Heildarfjárhæ" skv. kostna"aráætlun kaupanda fyrir a. og b. hluta er 3.145.120.000,- án
vsk

Sk!ringarmynd
Yfirlitsmynd af svæ"inu sem s$nir framkvæmdasvæ"i n$s Landspítala og göngulei"ir

Markaðsmorgunn NLSH í samstarfi við 
Samtök iðnaðarins

From: bjorn.hj@simnet.is
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N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi
Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri
Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi"
n!byggingu Grensásdeildar Landspítala
Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins
Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu
ári
A"ventumálstofa NLSH
Starfsmenn FSRE í heimsókn
Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi

Frá samningsundirritun: Svava María Atladóttir, Landspítala, Páll Daníel Sigur!sson, framkvæmdastjóri
Eyktar ehf, Willum "ór "órsson, heilbrig!isrá!herra og Sólrún Lovísa Sveinsdóttir, NLSH ohf.

!ann 8. desember var skrifa" undir samning NLSH vi" Eykt ehf. um uppsteypu á
rannsóknahúsinu. Heilbrig"isrá"herra, Willum !ór !órsson, og Páll Daníel Sigur"sson,
framkvæmdastjóri Eyktar ehf. undirritu"u samninginn og auk #ess voru samningsvottar
Svava María Atladóttir framkvæmdastjóri #róunarsvi"s hjá Landspítala og Sólrún Lovísa
Sveinsdóttir verkefnastjóri rannsóknahúss hjá NLSH.

Willum !ór !órsson heilbrig"isrá"herra sag"i vi" undirritunina a" #etta væri stór áfangi í
heildaruppbyggingu Landspítala og a" öflugt vísinda- og rannsóknastarf sé eitt af
grundvallarskilyr"unum fyrir #ví a" heilbrig"is#jónusta uppfylli hæstu gæ"akröfur og
standist samanbur" vi" önnur lönd. 

„Rannsóknahúsi" mun sameina alla rannsóknastarfsemi spítalans á einn sta" og um lei"
gjörbylta a"stö"u okkar til rannsókna og vísindastarfa. Gert er rá" fyrir a" húsi" beri
#yrlupall, sem myndi #á tengjast brá"amóttöku og fleiri deildum í me"fer"arkjarna um
tengibrú, mikilvægt öryggishlutverk #egar kemur a" sjúkraflutningum og brá"avi"brag"i í
landinu,“ segir Willum.

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri N$s Landspítala sag"i a" #a" færi vel á #ví a"
#egar uppsteypu í me"fer"arkjarnanum er nær loki" a" hefjast handa sunnan megin
Burknagötu í rannsóknahúsinu. 

„Ni"ursta"a útbo"sins var" sú a" Eykt ehf. var me" hagstæ"asta tilbo"i", sama
verktakafyrirtæki og sinnti uppsteypuverkefnum í me"fer"arkjarna og sinnir nú byggingu
bílastæ"a- og tæknihússins, sem vissulega ætti a" vera til betri samræmingar á
verksvæ"inu vi" Hringbraut, öllum a"ilum í hag. Vonandi ver"ur #essi fyrsti steypuvetur
okkur gó"ur #annig a" húsi" komist fljótlega upp úr jör"inni,“ sag"i Gunnar.

Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri

Forval um #átttöku vegna hönnunar á 9.200 m2 n$s húsnæ!is fyrir legudeild Sjúkrahússins á Akureyri
opna! n$lega

Forval hefur veri" opna" vegna #átttöku í hönnun á n$rri legudeild Sjúkrahússins á
Akureyri (SAk). Verkefni" felur í sér hönnun á 9.200 m% n$byggingu ásamt ló"arhönnun og
a"komu a" deiliskipulagsbreytingu.
Gert er rá" fyrir a" n$byggingin ver"i sta"sett sunnan vi" núverandi byggingar á ló" SAk
og tengd núverandi húsnæ"i. Á #ri"ja tug a"ila, sem mynda sex hópa, sendu inn
#átttökutilkynningu. Í framhaldinu ver"a fimm hópar valdir til #átttöku í útbo"inu #egar
forvalsnefnd hefur meti" innsend gögn.
Ef ni"ursta"a lendir á jöfnu mun fulltrúi s$slumanns draga út #ann hóp sem ekki fær bo"
um a" taka #átt í útbo"inu.

Ark#ing Nordic
Exa nordic
Lota ehf.
Myrra hljó"stofa
Líf byggingar

EFLA
ASK arkitektar
Ratio arkitekter

Mannvit
Arkís arkitektar

Verkís
TBL arkitektar
JCA Ltd
Brekke & Strand

VSÓ rá"gjöf
Hornsteinar arkitektar
Brunahönnun
Brekke & Strand
Niras

Teiknistofan Trö"
Teknik verkfræ"istofa
TKM hönnun
Örugg verkfræ"istofa
Hljó"vist 
Kanon arkitektar

Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi" n!byggingu
Grensásdeildar Landspítala

Magdalena Ásgeirsdóttir yfirlæknir Grensásdeildar LSH, Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH,
Óskar Ólafsson Óskatak og%Sigrí!ur Gu!mundsdóttir hjúkrunardeildarstjóri Grensásdeildar LSH

!ann 20. desember var skrifa" undir samning vi" Óskatak ehf vegna jar"vinnu vi"
n$byggingu Grensásdeildar Landspítala.

„Áætla" er a" jar"vinnu ljúki í apríl 2024 og mun #á vinna vi" uppsteypu vi"byggingar
hefjast í kjölfari". Gert er rá" fyrir a" framkvæmdum ver"i a" fullu loki" á árinu 2026,“ segir
Sigurjón Sigurjónsson verkefnastjóri hjá NLSH.

Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins

Marka!smorgunn NLSH er n$jung í uppl$singagjöf til haga!ila var!andi framkvæmdir og útbo!

Fjölmennt var á marka!smorgni NLSH

13. desember var haldinn „marka"smorgunn NLSH“ í samstarfi vi" Samtök i"na"arins á
Grand hóteli. Í upphafi fundarins voru flutt nokkur erindi og í kjölfari" var fyrirspurnum
svara" um stö"u framkvæmda NLSH og um innkaupaverkefni #eim tengd.Jafnframt gafst
fundarmönnum kostur á a" ræ"a vi" starfsmenn NLSH sem sinna framkvæmdum og
útbo"smálum og fá #annig uppl$singar um hva" sé á döfinni. Fundurinn var vel sóttur og
almenn ánægja me" #etta n$ja form á uppl$singagjöf félagsins.

„Fundurinn er li"ur í uppl$singagjöf NLSH til marka"arins. Markmi"i" er a" fyrirtækin #ekki
verkefnin okkar og a" auka #átttöku í útbo"um NLSH. !a" er okkur mjög mikilvægt, í #eim
verkefnum sem efst eru á baugi hjá okkur, a" hitta haga"ila frá fyrirtækjum í ólíkri
starfsemi. Einnig vil ég #akka samstarfi" vi" Samtök i"na"arins og vonast til a" vi" getum
endurteki" #ennan vi"bur" sí"ar,“ segir Jónas Jónatansson teymisstjóri áætlana- og
innkaupa hjá NLSH.

Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu ári

Samanbur!armynd, framkvæmdir vi! me!fer!arkjarna 2022 – 2023

!a" má segja, #egar ári" er senn á enda, a" margt hafi áunnist í framkvæmdum vi"
Hringbraut á li"nu ári og einnig hefur veri" hafist handa vi" n$ verk. Me"fer"arkjarninn
hefur risi" hratt upp úr jör"u og hefur ná" endanlegri hæ" sem er mikill áfangi, segir Árni
Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur NLSH.

„Uppsteypa í bílastæ"a- og tæknihúsi er í fullum gangi og nú er unni" á #ri"ju hæ" í
bílastæ"ahluta og á annarri hæ" í tæknihlutanum. Í bílakjallara undir Sóleyjartorgi er gó"ur
gangur í uppsteypu og búi" a" steypa milliplötu a" hluta.  Í byrjun næsta árs klárast
uppsteypa me"fer"arkjarnans, en #á hefst frágangur inni í byggingunni ásamt uppsetningu
á vinnul$singu. Stefnt er a" uppsetning útveggjaeininga ver"i langt komin í lok næsta árs
og #akfrágangur fylgi #ar í kjölfari". Ás$nd hússins mun me" #essu breytast töluvert og fer
a" taka á sig endanlegt útlit. Undirbúningur á uppsteypu á rannsóknahúsi er hafinn og
hefst uppsteypan strax á n$ju ári. Áætla" er a" uppsteypu bílastæ"akjallara og á
bílastæ"a- og tæknihúsi ljúki hausti" 2024. Byrja" er a" grafa fyrir grunni byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands og áætla" a" uppsteypa byrji á næsta ári. !a" er
#ví allt á fullri fer" í framkvæmdum nú vi" árslok,“ segir Árni.

A"ventumálstofa NLSH

Margrét Eir og Börkur Hrafn fluttu fallega jólatónlist á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa NLSH en félagi" hefur sta"i"
reglulega fyrir málstofum fyrir haga"ila um framgang verkefna félagsins. Gunnar
Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, fór yfir stö"u dagsins í opnunarávarpi en dagskrá
málstofunnar fjalla"i a" #essu sinni um hönnunar- og framkvæmdaatri"i, en einnig um
starfsemi Sjúkrahúss Akureyrar (SAk) og hugbúna"arúttekt.

Dagskráin var fjölbreytt:

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH – sta"a dagsins.
Ásbjörn Jónsson svi"sstjóri framkvæmdasvi"s NLSH – framkvæmdaverkefni NLSH.
Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt TBL hönnunarhópsins – hönnun n$byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahúss Akureyrar – Sjúkrahús Akureyrar -
tækifæri í nánustu framtí". 
Hannes !ór Bjarnason, verkefnastjóri NLSH – HIMSS stö"umat á hugbúna"i og UT
innvi"um.

Lokaor" flutti svo Sigur"ur Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga og stjórnarma"ur í
NLSH ohf.

A" lokinni dagskrá var flutt tónlistaratri"i #ar sem söngkonan Margrét Eir söng nokkur
jólalög vi" gó"ar undirtektir.

Starfsmenn FSRE í heimsókn

Starfsmenn FSRE í sko!unarfer! um framkvæmdasvæ!i!

Í byrjun desember komu starfsmenn frá FSRE í heimsókn og tilgangur heimsóknarinnar
var a" styrkja tengsl og mi"la uppl$singum. Starfsmennirnir fengu almenna kynningu á
verkefnum N$s Landspítala me" áherslu á framkvæmda#átt verkefnanna. Einnig var stutt
kynning á sértækum lausnum framkvæmdasvi"s vi" áætlunarger" og framvinduskráningu
framkvæmdaverka og ö"ru #ví sem N$r Landspítali hefur #róa" vi" rekstur verkanna.

„Starfsmenn framkvæmdasvi"s FSRE fóru í vettvangsfer" til NLSH vi" Hringbraut #ar sem
svi"sstjóri framkvæmda kynnti áætla"ar og yfirstandandi framkvæmdir á svæ"inu.
Heimsókninni lauk me" göngu um framkvæmdasvæ"i" og inn í uppsteyptan
me"fer"arkjarna. !etta var virkilega uppl$sandi kynning og vettangssko"un,“ segir Örn
Baldursson deildarstjóri á framkvæmdasvi"i FSRE. 

Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Tilbo! hafa veri! opnu! í verkeftirlit nor!an og sunnan Burknagötu

Opnu" hafa veri" tilbo" í verkeftirlit.
Tilbo" bárust frá:

EFLA 
a. Nor"an Burknagötu 1.657.424.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.286.676.000,-

Mannvit
a. Nor"an Burknagötu 1.869.840.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.462.160.000,-

VSÓ Rá"gjöf 
a. Nor"an Burknagötu 0,- .
b. Sunnan Burknagötu 1.527.998.800,-

Heildarfjárhæ" skv. kostna"aráætlun kaupanda fyrir a. og b. hluta er 3.145.120.000,- án
vsk

Sk!ringarmynd
Yfirlitsmynd af svæ"inu sem s$nir framkvæmdasvæ"i n$s Landspítala og göngulei"ir
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N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi
Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri
Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi"
n!byggingu Grensásdeildar Landspítala
Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins
Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu
ári
A"ventumálstofa NLSH
Starfsmenn FSRE í heimsókn
Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi

Frá samningsundirritun: Svava María Atladóttir, Landspítala, Páll Daníel Sigur!sson, framkvæmdastjóri
Eyktar ehf, Willum "ór "órsson, heilbrig!isrá!herra og Sólrún Lovísa Sveinsdóttir, NLSH ohf.

!ann 8. desember var skrifa" undir samning NLSH vi" Eykt ehf. um uppsteypu á
rannsóknahúsinu. Heilbrig"isrá"herra, Willum !ór !órsson, og Páll Daníel Sigur"sson,
framkvæmdastjóri Eyktar ehf. undirritu"u samninginn og auk #ess voru samningsvottar
Svava María Atladóttir framkvæmdastjóri #róunarsvi"s hjá Landspítala og Sólrún Lovísa
Sveinsdóttir verkefnastjóri rannsóknahúss hjá NLSH.

Willum !ór !órsson heilbrig"isrá"herra sag"i vi" undirritunina a" #etta væri stór áfangi í
heildaruppbyggingu Landspítala og a" öflugt vísinda- og rannsóknastarf sé eitt af
grundvallarskilyr"unum fyrir #ví a" heilbrig"is#jónusta uppfylli hæstu gæ"akröfur og
standist samanbur" vi" önnur lönd. 

„Rannsóknahúsi" mun sameina alla rannsóknastarfsemi spítalans á einn sta" og um lei"
gjörbylta a"stö"u okkar til rannsókna og vísindastarfa. Gert er rá" fyrir a" húsi" beri
#yrlupall, sem myndi #á tengjast brá"amóttöku og fleiri deildum í me"fer"arkjarna um
tengibrú, mikilvægt öryggishlutverk #egar kemur a" sjúkraflutningum og brá"avi"brag"i í
landinu,“ segir Willum.

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri N$s Landspítala sag"i a" #a" færi vel á #ví a"
#egar uppsteypu í me"fer"arkjarnanum er nær loki" a" hefjast handa sunnan megin
Burknagötu í rannsóknahúsinu. 

„Ni"ursta"a útbo"sins var" sú a" Eykt ehf. var me" hagstæ"asta tilbo"i", sama
verktakafyrirtæki og sinnti uppsteypuverkefnum í me"fer"arkjarna og sinnir nú byggingu
bílastæ"a- og tæknihússins, sem vissulega ætti a" vera til betri samræmingar á
verksvæ"inu vi" Hringbraut, öllum a"ilum í hag. Vonandi ver"ur #essi fyrsti steypuvetur
okkur gó"ur #annig a" húsi" komist fljótlega upp úr jör"inni,“ sag"i Gunnar.

Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri

Forval um #átttöku vegna hönnunar á 9.200 m2 n$s húsnæ!is fyrir legudeild Sjúkrahússins á Akureyri
opna! n$lega

Forval hefur veri" opna" vegna #átttöku í hönnun á n$rri legudeild Sjúkrahússins á
Akureyri (SAk). Verkefni" felur í sér hönnun á 9.200 m% n$byggingu ásamt ló"arhönnun og
a"komu a" deiliskipulagsbreytingu.
Gert er rá" fyrir a" n$byggingin ver"i sta"sett sunnan vi" núverandi byggingar á ló" SAk
og tengd núverandi húsnæ"i. Á #ri"ja tug a"ila, sem mynda sex hópa, sendu inn
#átttökutilkynningu. Í framhaldinu ver"a fimm hópar valdir til #átttöku í útbo"inu #egar
forvalsnefnd hefur meti" innsend gögn.
Ef ni"ursta"a lendir á jöfnu mun fulltrúi s$slumanns draga út #ann hóp sem ekki fær bo"
um a" taka #átt í útbo"inu.

Ark#ing Nordic
Exa nordic
Lota ehf.
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Líf byggingar
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Brekke & Strand
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Örugg verkfræ"istofa
Hljó"vist 
Kanon arkitektar

Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi" n!byggingu
Grensásdeildar Landspítala

Magdalena Ásgeirsdóttir yfirlæknir Grensásdeildar LSH, Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH,
Óskar Ólafsson Óskatak og%Sigrí!ur Gu!mundsdóttir hjúkrunardeildarstjóri Grensásdeildar LSH

!ann 20. desember var skrifa" undir samning vi" Óskatak ehf vegna jar"vinnu vi"
n$byggingu Grensásdeildar Landspítala.

„Áætla" er a" jar"vinnu ljúki í apríl 2024 og mun #á vinna vi" uppsteypu vi"byggingar
hefjast í kjölfari". Gert er rá" fyrir a" framkvæmdum ver"i a" fullu loki" á árinu 2026,“ segir
Sigurjón Sigurjónsson verkefnastjóri hjá NLSH.

Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins

Marka!smorgunn NLSH er n$jung í uppl$singagjöf til haga!ila var!andi framkvæmdir og útbo!

Fjölmennt var á marka!smorgni NLSH

13. desember var haldinn „marka"smorgunn NLSH“ í samstarfi vi" Samtök i"na"arins á
Grand hóteli. Í upphafi fundarins voru flutt nokkur erindi og í kjölfari" var fyrirspurnum
svara" um stö"u framkvæmda NLSH og um innkaupaverkefni #eim tengd.Jafnframt gafst
fundarmönnum kostur á a" ræ"a vi" starfsmenn NLSH sem sinna framkvæmdum og
útbo"smálum og fá #annig uppl$singar um hva" sé á döfinni. Fundurinn var vel sóttur og
almenn ánægja me" #etta n$ja form á uppl$singagjöf félagsins.

„Fundurinn er li"ur í uppl$singagjöf NLSH til marka"arins. Markmi"i" er a" fyrirtækin #ekki
verkefnin okkar og a" auka #átttöku í útbo"um NLSH. !a" er okkur mjög mikilvægt, í #eim
verkefnum sem efst eru á baugi hjá okkur, a" hitta haga"ila frá fyrirtækjum í ólíkri
starfsemi. Einnig vil ég #akka samstarfi" vi" Samtök i"na"arins og vonast til a" vi" getum
endurteki" #ennan vi"bur" sí"ar,“ segir Jónas Jónatansson teymisstjóri áætlana- og
innkaupa hjá NLSH.

Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu ári

Samanbur!armynd, framkvæmdir vi! me!fer!arkjarna 2022 – 2023

!a" má segja, #egar ári" er senn á enda, a" margt hafi áunnist í framkvæmdum vi"
Hringbraut á li"nu ári og einnig hefur veri" hafist handa vi" n$ verk. Me"fer"arkjarninn
hefur risi" hratt upp úr jör"u og hefur ná" endanlegri hæ" sem er mikill áfangi, segir Árni
Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur NLSH.

„Uppsteypa í bílastæ"a- og tæknihúsi er í fullum gangi og nú er unni" á #ri"ju hæ" í
bílastæ"ahluta og á annarri hæ" í tæknihlutanum. Í bílakjallara undir Sóleyjartorgi er gó"ur
gangur í uppsteypu og búi" a" steypa milliplötu a" hluta.  Í byrjun næsta árs klárast
uppsteypa me"fer"arkjarnans, en #á hefst frágangur inni í byggingunni ásamt uppsetningu
á vinnul$singu. Stefnt er a" uppsetning útveggjaeininga ver"i langt komin í lok næsta árs
og #akfrágangur fylgi #ar í kjölfari". Ás$nd hússins mun me" #essu breytast töluvert og fer
a" taka á sig endanlegt útlit. Undirbúningur á uppsteypu á rannsóknahúsi er hafinn og
hefst uppsteypan strax á n$ju ári. Áætla" er a" uppsteypu bílastæ"akjallara og á
bílastæ"a- og tæknihúsi ljúki hausti" 2024. Byrja" er a" grafa fyrir grunni byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands og áætla" a" uppsteypa byrji á næsta ári. !a" er
#ví allt á fullri fer" í framkvæmdum nú vi" árslok,“ segir Árni.

A"ventumálstofa NLSH

Margrét Eir og Börkur Hrafn fluttu fallega jólatónlist á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa NLSH en félagi" hefur sta"i"
reglulega fyrir málstofum fyrir haga"ila um framgang verkefna félagsins. Gunnar
Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, fór yfir stö"u dagsins í opnunarávarpi en dagskrá
málstofunnar fjalla"i a" #essu sinni um hönnunar- og framkvæmdaatri"i, en einnig um
starfsemi Sjúkrahúss Akureyrar (SAk) og hugbúna"arúttekt.

Dagskráin var fjölbreytt:

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH – sta"a dagsins.
Ásbjörn Jónsson svi"sstjóri framkvæmdasvi"s NLSH – framkvæmdaverkefni NLSH.
Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt TBL hönnunarhópsins – hönnun n$byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahúss Akureyrar – Sjúkrahús Akureyrar -
tækifæri í nánustu framtí". 
Hannes !ór Bjarnason, verkefnastjóri NLSH – HIMSS stö"umat á hugbúna"i og UT
innvi"um.

Lokaor" flutti svo Sigur"ur Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga og stjórnarma"ur í
NLSH ohf.

A" lokinni dagskrá var flutt tónlistaratri"i #ar sem söngkonan Margrét Eir söng nokkur
jólalög vi" gó"ar undirtektir.

Starfsmenn FSRE í heimsókn

Starfsmenn FSRE í sko!unarfer! um framkvæmdasvæ!i!

Í byrjun desember komu starfsmenn frá FSRE í heimsókn og tilgangur heimsóknarinnar
var a" styrkja tengsl og mi"la uppl$singum. Starfsmennirnir fengu almenna kynningu á
verkefnum N$s Landspítala me" áherslu á framkvæmda#átt verkefnanna. Einnig var stutt
kynning á sértækum lausnum framkvæmdasvi"s vi" áætlunarger" og framvinduskráningu
framkvæmdaverka og ö"ru #ví sem N$r Landspítali hefur #róa" vi" rekstur verkanna.

„Starfsmenn framkvæmdasvi"s FSRE fóru í vettvangsfer" til NLSH vi" Hringbraut #ar sem
svi"sstjóri framkvæmda kynnti áætla"ar og yfirstandandi framkvæmdir á svæ"inu.
Heimsókninni lauk me" göngu um framkvæmdasvæ"i" og inn í uppsteyptan
me"fer"arkjarna. !etta var virkilega uppl$sandi kynning og vettangssko"un,“ segir Örn
Baldursson deildarstjóri á framkvæmdasvi"i FSRE. 

Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Tilbo! hafa veri! opnu! í verkeftirlit nor!an og sunnan Burknagötu

Opnu" hafa veri" tilbo" í verkeftirlit.
Tilbo" bárust frá:

EFLA 
a. Nor"an Burknagötu 1.657.424.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.286.676.000,-

Mannvit
a. Nor"an Burknagötu 1.869.840.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.462.160.000,-

VSÓ Rá"gjöf 
a. Nor"an Burknagötu 0,- .
b. Sunnan Burknagötu 1.527.998.800,-

Heildarfjárhæ" skv. kostna"aráætlun kaupanda fyrir a. og b. hluta er 3.145.120.000,- án
vsk

Sk!ringarmynd
Yfirlitsmynd af svæ"inu sem s$nir framkvæmdasvæ"i n$s Landspítala og göngulei"ir

Uppsteypa meðferðarkjarna, margt áunnist 
á liðnu ári
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Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi

Frá samningsundirritun: Svava María Atladóttir, Landspítala, Páll Daníel Sigur!sson, framkvæmdastjóri
Eyktar ehf, Willum "ór "órsson, heilbrig!isrá!herra og Sólrún Lovísa Sveinsdóttir, NLSH ohf.

!ann 8. desember var skrifa" undir samning NLSH vi" Eykt ehf. um uppsteypu á
rannsóknahúsinu. Heilbrig"isrá"herra, Willum !ór !órsson, og Páll Daníel Sigur"sson,
framkvæmdastjóri Eyktar ehf. undirritu"u samninginn og auk #ess voru samningsvottar
Svava María Atladóttir framkvæmdastjóri #róunarsvi"s hjá Landspítala og Sólrún Lovísa
Sveinsdóttir verkefnastjóri rannsóknahúss hjá NLSH.

Willum !ór !órsson heilbrig"isrá"herra sag"i vi" undirritunina a" #etta væri stór áfangi í
heildaruppbyggingu Landspítala og a" öflugt vísinda- og rannsóknastarf sé eitt af
grundvallarskilyr"unum fyrir #ví a" heilbrig"is#jónusta uppfylli hæstu gæ"akröfur og
standist samanbur" vi" önnur lönd. 

„Rannsóknahúsi" mun sameina alla rannsóknastarfsemi spítalans á einn sta" og um lei"
gjörbylta a"stö"u okkar til rannsókna og vísindastarfa. Gert er rá" fyrir a" húsi" beri
#yrlupall, sem myndi #á tengjast brá"amóttöku og fleiri deildum í me"fer"arkjarna um
tengibrú, mikilvægt öryggishlutverk #egar kemur a" sjúkraflutningum og brá"avi"brag"i í
landinu,“ segir Willum.

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri N$s Landspítala sag"i a" #a" færi vel á #ví a"
#egar uppsteypu í me"fer"arkjarnanum er nær loki" a" hefjast handa sunnan megin
Burknagötu í rannsóknahúsinu. 

„Ni"ursta"a útbo"sins var" sú a" Eykt ehf. var me" hagstæ"asta tilbo"i", sama
verktakafyrirtæki og sinnti uppsteypuverkefnum í me"fer"arkjarna og sinnir nú byggingu
bílastæ"a- og tæknihússins, sem vissulega ætti a" vera til betri samræmingar á
verksvæ"inu vi" Hringbraut, öllum a"ilum í hag. Vonandi ver"ur #essi fyrsti steypuvetur
okkur gó"ur #annig a" húsi" komist fljótlega upp úr jör"inni,“ sag"i Gunnar.

Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri

Forval um #átttöku vegna hönnunar á 9.200 m2 n$s húsnæ!is fyrir legudeild Sjúkrahússins á Akureyri
opna! n$lega

Forval hefur veri" opna" vegna #átttöku í hönnun á n$rri legudeild Sjúkrahússins á
Akureyri (SAk). Verkefni" felur í sér hönnun á 9.200 m% n$byggingu ásamt ló"arhönnun og
a"komu a" deiliskipulagsbreytingu.
Gert er rá" fyrir a" n$byggingin ver"i sta"sett sunnan vi" núverandi byggingar á ló" SAk
og tengd núverandi húsnæ"i. Á #ri"ja tug a"ila, sem mynda sex hópa, sendu inn
#átttökutilkynningu. Í framhaldinu ver"a fimm hópar valdir til #átttöku í útbo"inu #egar
forvalsnefnd hefur meti" innsend gögn.
Ef ni"ursta"a lendir á jöfnu mun fulltrúi s$slumanns draga út #ann hóp sem ekki fær bo"
um a" taka #átt í útbo"inu.
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Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi" n!byggingu
Grensásdeildar Landspítala

Magdalena Ásgeirsdóttir yfirlæknir Grensásdeildar LSH, Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH,
Óskar Ólafsson Óskatak og%Sigrí!ur Gu!mundsdóttir hjúkrunardeildarstjóri Grensásdeildar LSH

!ann 20. desember var skrifa" undir samning vi" Óskatak ehf vegna jar"vinnu vi"
n$byggingu Grensásdeildar Landspítala.

„Áætla" er a" jar"vinnu ljúki í apríl 2024 og mun #á vinna vi" uppsteypu vi"byggingar
hefjast í kjölfari". Gert er rá" fyrir a" framkvæmdum ver"i a" fullu loki" á árinu 2026,“ segir
Sigurjón Sigurjónsson verkefnastjóri hjá NLSH.

Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins

Marka!smorgunn NLSH er n$jung í uppl$singagjöf til haga!ila var!andi framkvæmdir og útbo!

Fjölmennt var á marka!smorgni NLSH

13. desember var haldinn „marka"smorgunn NLSH“ í samstarfi vi" Samtök i"na"arins á
Grand hóteli. Í upphafi fundarins voru flutt nokkur erindi og í kjölfari" var fyrirspurnum
svara" um stö"u framkvæmda NLSH og um innkaupaverkefni #eim tengd.Jafnframt gafst
fundarmönnum kostur á a" ræ"a vi" starfsmenn NLSH sem sinna framkvæmdum og
útbo"smálum og fá #annig uppl$singar um hva" sé á döfinni. Fundurinn var vel sóttur og
almenn ánægja me" #etta n$ja form á uppl$singagjöf félagsins.

„Fundurinn er li"ur í uppl$singagjöf NLSH til marka"arins. Markmi"i" er a" fyrirtækin #ekki
verkefnin okkar og a" auka #átttöku í útbo"um NLSH. !a" er okkur mjög mikilvægt, í #eim
verkefnum sem efst eru á baugi hjá okkur, a" hitta haga"ila frá fyrirtækjum í ólíkri
starfsemi. Einnig vil ég #akka samstarfi" vi" Samtök i"na"arins og vonast til a" vi" getum
endurteki" #ennan vi"bur" sí"ar,“ segir Jónas Jónatansson teymisstjóri áætlana- og
innkaupa hjá NLSH.

Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu ári

Samanbur!armynd, framkvæmdir vi! me!fer!arkjarna 2022 – 2023

!a" má segja, #egar ári" er senn á enda, a" margt hafi áunnist í framkvæmdum vi"
Hringbraut á li"nu ári og einnig hefur veri" hafist handa vi" n$ verk. Me"fer"arkjarninn
hefur risi" hratt upp úr jör"u og hefur ná" endanlegri hæ" sem er mikill áfangi, segir Árni
Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur NLSH.

„Uppsteypa í bílastæ"a- og tæknihúsi er í fullum gangi og nú er unni" á #ri"ju hæ" í
bílastæ"ahluta og á annarri hæ" í tæknihlutanum. Í bílakjallara undir Sóleyjartorgi er gó"ur
gangur í uppsteypu og búi" a" steypa milliplötu a" hluta.  Í byrjun næsta árs klárast
uppsteypa me"fer"arkjarnans, en #á hefst frágangur inni í byggingunni ásamt uppsetningu
á vinnul$singu. Stefnt er a" uppsetning útveggjaeininga ver"i langt komin í lok næsta árs
og #akfrágangur fylgi #ar í kjölfari". Ás$nd hússins mun me" #essu breytast töluvert og fer
a" taka á sig endanlegt útlit. Undirbúningur á uppsteypu á rannsóknahúsi er hafinn og
hefst uppsteypan strax á n$ju ári. Áætla" er a" uppsteypu bílastæ"akjallara og á
bílastæ"a- og tæknihúsi ljúki hausti" 2024. Byrja" er a" grafa fyrir grunni byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands og áætla" a" uppsteypa byrji á næsta ári. !a" er
#ví allt á fullri fer" í framkvæmdum nú vi" árslok,“ segir Árni.

A"ventumálstofa NLSH

Margrét Eir og Börkur Hrafn fluttu fallega jólatónlist á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa NLSH en félagi" hefur sta"i"
reglulega fyrir málstofum fyrir haga"ila um framgang verkefna félagsins. Gunnar
Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, fór yfir stö"u dagsins í opnunarávarpi en dagskrá
málstofunnar fjalla"i a" #essu sinni um hönnunar- og framkvæmdaatri"i, en einnig um
starfsemi Sjúkrahúss Akureyrar (SAk) og hugbúna"arúttekt.

Dagskráin var fjölbreytt:

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH – sta"a dagsins.
Ásbjörn Jónsson svi"sstjóri framkvæmdasvi"s NLSH – framkvæmdaverkefni NLSH.
Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt TBL hönnunarhópsins – hönnun n$byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahúss Akureyrar – Sjúkrahús Akureyrar -
tækifæri í nánustu framtí". 
Hannes !ór Bjarnason, verkefnastjóri NLSH – HIMSS stö"umat á hugbúna"i og UT
innvi"um.

Lokaor" flutti svo Sigur"ur Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga og stjórnarma"ur í
NLSH ohf.

A" lokinni dagskrá var flutt tónlistaratri"i #ar sem söngkonan Margrét Eir söng nokkur
jólalög vi" gó"ar undirtektir.

Starfsmenn FSRE í heimsókn

Starfsmenn FSRE í sko!unarfer! um framkvæmdasvæ!i!

Í byrjun desember komu starfsmenn frá FSRE í heimsókn og tilgangur heimsóknarinnar
var a" styrkja tengsl og mi"la uppl$singum. Starfsmennirnir fengu almenna kynningu á
verkefnum N$s Landspítala me" áherslu á framkvæmda#átt verkefnanna. Einnig var stutt
kynning á sértækum lausnum framkvæmdasvi"s vi" áætlunarger" og framvinduskráningu
framkvæmdaverka og ö"ru #ví sem N$r Landspítali hefur #róa" vi" rekstur verkanna.

„Starfsmenn framkvæmdasvi"s FSRE fóru í vettvangsfer" til NLSH vi" Hringbraut #ar sem
svi"sstjóri framkvæmda kynnti áætla"ar og yfirstandandi framkvæmdir á svæ"inu.
Heimsókninni lauk me" göngu um framkvæmdasvæ"i" og inn í uppsteyptan
me"fer"arkjarna. !etta var virkilega uppl$sandi kynning og vettangssko"un,“ segir Örn
Baldursson deildarstjóri á framkvæmdasvi"i FSRE. 

Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Tilbo! hafa veri! opnu! í verkeftirlit nor!an og sunnan Burknagötu

Opnu" hafa veri" tilbo" í verkeftirlit.
Tilbo" bárust frá:

EFLA 
a. Nor"an Burknagötu 1.657.424.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.286.676.000,-

Mannvit
a. Nor"an Burknagötu 1.869.840.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.462.160.000,-

VSÓ Rá"gjöf 
a. Nor"an Burknagötu 0,- .
b. Sunnan Burknagötu 1.527.998.800,-

Heildarfjárhæ" skv. kostna"aráætlun kaupanda fyrir a. og b. hluta er 3.145.120.000,- án
vsk

Sk!ringarmynd
Yfirlitsmynd af svæ"inu sem s$nir framkvæmdasvæ"i n$s Landspítala og göngulei"ir

Aðventumálstofa NLSH
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N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi
Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri
Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi"
n!byggingu Grensásdeildar Landspítala
Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins
Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu
ári
A"ventumálstofa NLSH
Starfsmenn FSRE í heimsókn
Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi

Frá samningsundirritun: Svava María Atladóttir, Landspítala, Páll Daníel Sigur!sson, framkvæmdastjóri
Eyktar ehf, Willum "ór "órsson, heilbrig!isrá!herra og Sólrún Lovísa Sveinsdóttir, NLSH ohf.

!ann 8. desember var skrifa" undir samning NLSH vi" Eykt ehf. um uppsteypu á
rannsóknahúsinu. Heilbrig"isrá"herra, Willum !ór !órsson, og Páll Daníel Sigur"sson,
framkvæmdastjóri Eyktar ehf. undirritu"u samninginn og auk #ess voru samningsvottar
Svava María Atladóttir framkvæmdastjóri #róunarsvi"s hjá Landspítala og Sólrún Lovísa
Sveinsdóttir verkefnastjóri rannsóknahúss hjá NLSH.

Willum !ór !órsson heilbrig"isrá"herra sag"i vi" undirritunina a" #etta væri stór áfangi í
heildaruppbyggingu Landspítala og a" öflugt vísinda- og rannsóknastarf sé eitt af
grundvallarskilyr"unum fyrir #ví a" heilbrig"is#jónusta uppfylli hæstu gæ"akröfur og
standist samanbur" vi" önnur lönd. 

„Rannsóknahúsi" mun sameina alla rannsóknastarfsemi spítalans á einn sta" og um lei"
gjörbylta a"stö"u okkar til rannsókna og vísindastarfa. Gert er rá" fyrir a" húsi" beri
#yrlupall, sem myndi #á tengjast brá"amóttöku og fleiri deildum í me"fer"arkjarna um
tengibrú, mikilvægt öryggishlutverk #egar kemur a" sjúkraflutningum og brá"avi"brag"i í
landinu,“ segir Willum.

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri N$s Landspítala sag"i a" #a" færi vel á #ví a"
#egar uppsteypu í me"fer"arkjarnanum er nær loki" a" hefjast handa sunnan megin
Burknagötu í rannsóknahúsinu. 

„Ni"ursta"a útbo"sins var" sú a" Eykt ehf. var me" hagstæ"asta tilbo"i", sama
verktakafyrirtæki og sinnti uppsteypuverkefnum í me"fer"arkjarna og sinnir nú byggingu
bílastæ"a- og tæknihússins, sem vissulega ætti a" vera til betri samræmingar á
verksvæ"inu vi" Hringbraut, öllum a"ilum í hag. Vonandi ver"ur #essi fyrsti steypuvetur
okkur gó"ur #annig a" húsi" komist fljótlega upp úr jör"inni,“ sag"i Gunnar.

Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri

Forval um #átttöku vegna hönnunar á 9.200 m2 n$s húsnæ!is fyrir legudeild Sjúkrahússins á Akureyri
opna! n$lega

Forval hefur veri" opna" vegna #átttöku í hönnun á n$rri legudeild Sjúkrahússins á
Akureyri (SAk). Verkefni" felur í sér hönnun á 9.200 m% n$byggingu ásamt ló"arhönnun og
a"komu a" deiliskipulagsbreytingu.
Gert er rá" fyrir a" n$byggingin ver"i sta"sett sunnan vi" núverandi byggingar á ló" SAk
og tengd núverandi húsnæ"i. Á #ri"ja tug a"ila, sem mynda sex hópa, sendu inn
#átttökutilkynningu. Í framhaldinu ver"a fimm hópar valdir til #átttöku í útbo"inu #egar
forvalsnefnd hefur meti" innsend gögn.
Ef ni"ursta"a lendir á jöfnu mun fulltrúi s$slumanns draga út #ann hóp sem ekki fær bo"
um a" taka #átt í útbo"inu.

Ark#ing Nordic
Exa nordic
Lota ehf.
Myrra hljó"stofa
Líf byggingar

EFLA
ASK arkitektar
Ratio arkitekter

Mannvit
Arkís arkitektar

Verkís
TBL arkitektar
JCA Ltd
Brekke & Strand

VSÓ rá"gjöf
Hornsteinar arkitektar
Brunahönnun
Brekke & Strand
Niras

Teiknistofan Trö"
Teknik verkfræ"istofa
TKM hönnun
Örugg verkfræ"istofa
Hljó"vist 
Kanon arkitektar

Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi" n!byggingu
Grensásdeildar Landspítala

Magdalena Ásgeirsdóttir yfirlæknir Grensásdeildar LSH, Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH,
Óskar Ólafsson Óskatak og%Sigrí!ur Gu!mundsdóttir hjúkrunardeildarstjóri Grensásdeildar LSH

!ann 20. desember var skrifa" undir samning vi" Óskatak ehf vegna jar"vinnu vi"
n$byggingu Grensásdeildar Landspítala.

„Áætla" er a" jar"vinnu ljúki í apríl 2024 og mun #á vinna vi" uppsteypu vi"byggingar
hefjast í kjölfari". Gert er rá" fyrir a" framkvæmdum ver"i a" fullu loki" á árinu 2026,“ segir
Sigurjón Sigurjónsson verkefnastjóri hjá NLSH.

Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins

Marka!smorgunn NLSH er n$jung í uppl$singagjöf til haga!ila var!andi framkvæmdir og útbo!

Fjölmennt var á marka!smorgni NLSH

13. desember var haldinn „marka"smorgunn NLSH“ í samstarfi vi" Samtök i"na"arins á
Grand hóteli. Í upphafi fundarins voru flutt nokkur erindi og í kjölfari" var fyrirspurnum
svara" um stö"u framkvæmda NLSH og um innkaupaverkefni #eim tengd.Jafnframt gafst
fundarmönnum kostur á a" ræ"a vi" starfsmenn NLSH sem sinna framkvæmdum og
útbo"smálum og fá #annig uppl$singar um hva" sé á döfinni. Fundurinn var vel sóttur og
almenn ánægja me" #etta n$ja form á uppl$singagjöf félagsins.

„Fundurinn er li"ur í uppl$singagjöf NLSH til marka"arins. Markmi"i" er a" fyrirtækin #ekki
verkefnin okkar og a" auka #átttöku í útbo"um NLSH. !a" er okkur mjög mikilvægt, í #eim
verkefnum sem efst eru á baugi hjá okkur, a" hitta haga"ila frá fyrirtækjum í ólíkri
starfsemi. Einnig vil ég #akka samstarfi" vi" Samtök i"na"arins og vonast til a" vi" getum
endurteki" #ennan vi"bur" sí"ar,“ segir Jónas Jónatansson teymisstjóri áætlana- og
innkaupa hjá NLSH.

Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu ári

Samanbur!armynd, framkvæmdir vi! me!fer!arkjarna 2022 – 2023

!a" má segja, #egar ári" er senn á enda, a" margt hafi áunnist í framkvæmdum vi"
Hringbraut á li"nu ári og einnig hefur veri" hafist handa vi" n$ verk. Me"fer"arkjarninn
hefur risi" hratt upp úr jör"u og hefur ná" endanlegri hæ" sem er mikill áfangi, segir Árni
Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur NLSH.

„Uppsteypa í bílastæ"a- og tæknihúsi er í fullum gangi og nú er unni" á #ri"ju hæ" í
bílastæ"ahluta og á annarri hæ" í tæknihlutanum. Í bílakjallara undir Sóleyjartorgi er gó"ur
gangur í uppsteypu og búi" a" steypa milliplötu a" hluta.  Í byrjun næsta árs klárast
uppsteypa me"fer"arkjarnans, en #á hefst frágangur inni í byggingunni ásamt uppsetningu
á vinnul$singu. Stefnt er a" uppsetning útveggjaeininga ver"i langt komin í lok næsta árs
og #akfrágangur fylgi #ar í kjölfari". Ás$nd hússins mun me" #essu breytast töluvert og fer
a" taka á sig endanlegt útlit. Undirbúningur á uppsteypu á rannsóknahúsi er hafinn og
hefst uppsteypan strax á n$ju ári. Áætla" er a" uppsteypu bílastæ"akjallara og á
bílastæ"a- og tæknihúsi ljúki hausti" 2024. Byrja" er a" grafa fyrir grunni byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands og áætla" a" uppsteypa byrji á næsta ári. !a" er
#ví allt á fullri fer" í framkvæmdum nú vi" árslok,“ segir Árni.

A"ventumálstofa NLSH

Margrét Eir og Börkur Hrafn fluttu fallega jólatónlist á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa NLSH en félagi" hefur sta"i"
reglulega fyrir málstofum fyrir haga"ila um framgang verkefna félagsins. Gunnar
Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, fór yfir stö"u dagsins í opnunarávarpi en dagskrá
málstofunnar fjalla"i a" #essu sinni um hönnunar- og framkvæmdaatri"i, en einnig um
starfsemi Sjúkrahúss Akureyrar (SAk) og hugbúna"arúttekt.

Dagskráin var fjölbreytt:

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH – sta"a dagsins.
Ásbjörn Jónsson svi"sstjóri framkvæmdasvi"s NLSH – framkvæmdaverkefni NLSH.
Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt TBL hönnunarhópsins – hönnun n$byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahúss Akureyrar – Sjúkrahús Akureyrar -
tækifæri í nánustu framtí". 
Hannes !ór Bjarnason, verkefnastjóri NLSH – HIMSS stö"umat á hugbúna"i og UT
innvi"um.

Lokaor" flutti svo Sigur"ur Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga og stjórnarma"ur í
NLSH ohf.

A" lokinni dagskrá var flutt tónlistaratri"i #ar sem söngkonan Margrét Eir söng nokkur
jólalög vi" gó"ar undirtektir.

Starfsmenn FSRE í heimsókn

Starfsmenn FSRE í sko!unarfer! um framkvæmdasvæ!i!

Í byrjun desember komu starfsmenn frá FSRE í heimsókn og tilgangur heimsóknarinnar
var a" styrkja tengsl og mi"la uppl$singum. Starfsmennirnir fengu almenna kynningu á
verkefnum N$s Landspítala me" áherslu á framkvæmda#átt verkefnanna. Einnig var stutt
kynning á sértækum lausnum framkvæmdasvi"s vi" áætlunarger" og framvinduskráningu
framkvæmdaverka og ö"ru #ví sem N$r Landspítali hefur #róa" vi" rekstur verkanna.

„Starfsmenn framkvæmdasvi"s FSRE fóru í vettvangsfer" til NLSH vi" Hringbraut #ar sem
svi"sstjóri framkvæmda kynnti áætla"ar og yfirstandandi framkvæmdir á svæ"inu.
Heimsókninni lauk me" göngu um framkvæmdasvæ"i" og inn í uppsteyptan
me"fer"arkjarna. !etta var virkilega uppl$sandi kynning og vettangssko"un,“ segir Örn
Baldursson deildarstjóri á framkvæmdasvi"i FSRE. 

Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Tilbo! hafa veri! opnu! í verkeftirlit nor!an og sunnan Burknagötu

Opnu" hafa veri" tilbo" í verkeftirlit.
Tilbo" bárust frá:

EFLA 
a. Nor"an Burknagötu 1.657.424.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.286.676.000,-

Mannvit
a. Nor"an Burknagötu 1.869.840.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.462.160.000,-

VSÓ Rá"gjöf 
a. Nor"an Burknagötu 0,- .
b. Sunnan Burknagötu 1.527.998.800,-

Heildarfjárhæ" skv. kostna"aráætlun kaupanda fyrir a. og b. hluta er 3.145.120.000,- án
vsk

Sk!ringarmynd
Yfirlitsmynd af svæ"inu sem s$nir framkvæmdasvæ"i n$s Landspítala og göngulei"ir

Starfsmenn FSRE í heimsókn
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N!r Landspítali
sta"a framkvæmda og fréttir af verkefninu

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi
Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri
Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi"
n!byggingu Grensásdeildar Landspítala
Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins
Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu
ári
A"ventumálstofa NLSH
Starfsmenn FSRE í heimsókn
Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Samningsundirskrift vegna uppsteypu á
rannsóknahúsi

Frá samningsundirritun: Svava María Atladóttir, Landspítala, Páll Daníel Sigur!sson, framkvæmdastjóri
Eyktar ehf, Willum "ór "órsson, heilbrig!isrá!herra og Sólrún Lovísa Sveinsdóttir, NLSH ohf.

!ann 8. desember var skrifa" undir samning NLSH vi" Eykt ehf. um uppsteypu á
rannsóknahúsinu. Heilbrig"isrá"herra, Willum !ór !órsson, og Páll Daníel Sigur"sson,
framkvæmdastjóri Eyktar ehf. undirritu"u samninginn og auk #ess voru samningsvottar
Svava María Atladóttir framkvæmdastjóri #róunarsvi"s hjá Landspítala og Sólrún Lovísa
Sveinsdóttir verkefnastjóri rannsóknahúss hjá NLSH.

Willum !ór !órsson heilbrig"isrá"herra sag"i vi" undirritunina a" #etta væri stór áfangi í
heildaruppbyggingu Landspítala og a" öflugt vísinda- og rannsóknastarf sé eitt af
grundvallarskilyr"unum fyrir #ví a" heilbrig"is#jónusta uppfylli hæstu gæ"akröfur og
standist samanbur" vi" önnur lönd. 

„Rannsóknahúsi" mun sameina alla rannsóknastarfsemi spítalans á einn sta" og um lei"
gjörbylta a"stö"u okkar til rannsókna og vísindastarfa. Gert er rá" fyrir a" húsi" beri
#yrlupall, sem myndi #á tengjast brá"amóttöku og fleiri deildum í me"fer"arkjarna um
tengibrú, mikilvægt öryggishlutverk #egar kemur a" sjúkraflutningum og brá"avi"brag"i í
landinu,“ segir Willum.

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri N$s Landspítala sag"i a" #a" færi vel á #ví a"
#egar uppsteypu í me"fer"arkjarnanum er nær loki" a" hefjast handa sunnan megin
Burknagötu í rannsóknahúsinu. 

„Ni"ursta"a útbo"sins var" sú a" Eykt ehf. var me" hagstæ"asta tilbo"i", sama
verktakafyrirtæki og sinnti uppsteypuverkefnum í me"fer"arkjarna og sinnir nú byggingu
bílastæ"a- og tæknihússins, sem vissulega ætti a" vera til betri samræmingar á
verksvæ"inu vi" Hringbraut, öllum a"ilum í hag. Vonandi ver"ur #essi fyrsti steypuvetur
okkur gó"ur #annig a" húsi" komist fljótlega upp úr jör"inni,“ sag"i Gunnar.

Opnun forvals vegna hönnunar á n!rri legudeild
Sjúkrahússins á Akureyri

Forval um #átttöku vegna hönnunar á 9.200 m2 n$s húsnæ!is fyrir legudeild Sjúkrahússins á Akureyri
opna! n$lega

Forval hefur veri" opna" vegna #átttöku í hönnun á n$rri legudeild Sjúkrahússins á
Akureyri (SAk). Verkefni" felur í sér hönnun á 9.200 m% n$byggingu ásamt ló"arhönnun og
a"komu a" deiliskipulagsbreytingu.
Gert er rá" fyrir a" n$byggingin ver"i sta"sett sunnan vi" núverandi byggingar á ló" SAk
og tengd núverandi húsnæ"i. Á #ri"ja tug a"ila, sem mynda sex hópa, sendu inn
#átttökutilkynningu. Í framhaldinu ver"a fimm hópar valdir til #átttöku í útbo"inu #egar
forvalsnefnd hefur meti" innsend gögn.
Ef ni"ursta"a lendir á jöfnu mun fulltrúi s$slumanns draga út #ann hóp sem ekki fær bo"
um a" taka #átt í útbo"inu.

Ark#ing Nordic
Exa nordic
Lota ehf.
Myrra hljó"stofa
Líf byggingar

EFLA
ASK arkitektar
Ratio arkitekter

Mannvit
Arkís arkitektar

Verkís
TBL arkitektar
JCA Ltd
Brekke & Strand

VSÓ rá"gjöf
Hornsteinar arkitektar
Brunahönnun
Brekke & Strand
Niras

Teiknistofan Trö"
Teknik verkfræ"istofa
TKM hönnun
Örugg verkfræ"istofa
Hljó"vist 
Kanon arkitektar

Samningsundirskrift vegna jar"vinnu vi" n!byggingu
Grensásdeildar Landspítala

Magdalena Ásgeirsdóttir yfirlæknir Grensásdeildar LSH, Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH,
Óskar Ólafsson Óskatak og%Sigrí!ur Gu!mundsdóttir hjúkrunardeildarstjóri Grensásdeildar LSH

!ann 20. desember var skrifa" undir samning vi" Óskatak ehf vegna jar"vinnu vi"
n$byggingu Grensásdeildar Landspítala.

„Áætla" er a" jar"vinnu ljúki í apríl 2024 og mun #á vinna vi" uppsteypu vi"byggingar
hefjast í kjölfari". Gert er rá" fyrir a" framkvæmdum ver"i a" fullu loki" á árinu 2026,“ segir
Sigurjón Sigurjónsson verkefnastjóri hjá NLSH.

Marka"smorgunn NLSH í samstarfi vi" Samtök
i"na"arins

Marka!smorgunn NLSH er n$jung í uppl$singagjöf til haga!ila var!andi framkvæmdir og útbo!

Fjölmennt var á marka!smorgni NLSH

13. desember var haldinn „marka"smorgunn NLSH“ í samstarfi vi" Samtök i"na"arins á
Grand hóteli. Í upphafi fundarins voru flutt nokkur erindi og í kjölfari" var fyrirspurnum
svara" um stö"u framkvæmda NLSH og um innkaupaverkefni #eim tengd.Jafnframt gafst
fundarmönnum kostur á a" ræ"a vi" starfsmenn NLSH sem sinna framkvæmdum og
útbo"smálum og fá #annig uppl$singar um hva" sé á döfinni. Fundurinn var vel sóttur og
almenn ánægja me" #etta n$ja form á uppl$singagjöf félagsins.

„Fundurinn er li"ur í uppl$singagjöf NLSH til marka"arins. Markmi"i" er a" fyrirtækin #ekki
verkefnin okkar og a" auka #átttöku í útbo"um NLSH. !a" er okkur mjög mikilvægt, í #eim
verkefnum sem efst eru á baugi hjá okkur, a" hitta haga"ila frá fyrirtækjum í ólíkri
starfsemi. Einnig vil ég #akka samstarfi" vi" Samtök i"na"arins og vonast til a" vi" getum
endurteki" #ennan vi"bur" sí"ar,“ segir Jónas Jónatansson teymisstjóri áætlana- og
innkaupa hjá NLSH.

Uppsteypa me"fer"arkjarna, margt áunnist á li"nu ári

Samanbur!armynd, framkvæmdir vi! me!fer!arkjarna 2022 – 2023

!a" má segja, #egar ári" er senn á enda, a" margt hafi áunnist í framkvæmdum vi"
Hringbraut á li"nu ári og einnig hefur veri" hafist handa vi" n$ verk. Me"fer"arkjarninn
hefur risi" hratt upp úr jör"u og hefur ná" endanlegri hæ" sem er mikill áfangi, segir Árni
Kristjánsson sta"arverkfræ"ingur NLSH.

„Uppsteypa í bílastæ"a- og tæknihúsi er í fullum gangi og nú er unni" á #ri"ju hæ" í
bílastæ"ahluta og á annarri hæ" í tæknihlutanum. Í bílakjallara undir Sóleyjartorgi er gó"ur
gangur í uppsteypu og búi" a" steypa milliplötu a" hluta.  Í byrjun næsta árs klárast
uppsteypa me"fer"arkjarnans, en #á hefst frágangur inni í byggingunni ásamt uppsetningu
á vinnul$singu. Stefnt er a" uppsetning útveggjaeininga ver"i langt komin í lok næsta árs
og #akfrágangur fylgi #ar í kjölfari". Ás$nd hússins mun me" #essu breytast töluvert og fer
a" taka á sig endanlegt útlit. Undirbúningur á uppsteypu á rannsóknahúsi er hafinn og
hefst uppsteypan strax á n$ju ári. Áætla" er a" uppsteypu bílastæ"akjallara og á
bílastæ"a- og tæknihúsi ljúki hausti" 2024. Byrja" er a" grafa fyrir grunni byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla Íslands og áætla" a" uppsteypa byrji á næsta ári. !a" er
#ví allt á fullri fer" í framkvæmdum nú vi" árslok,“ segir Árni.

A"ventumálstofa NLSH

Margrét Eir og Börkur Hrafn fluttu fallega jólatónlist á a!ventumálstofunni

!ann 7. desember var haldin hin árlega a"ventumálstofa NLSH en félagi" hefur sta"i"
reglulega fyrir málstofum fyrir haga"ila um framgang verkefna félagsins. Gunnar
Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, fór yfir stö"u dagsins í opnunarávarpi en dagskrá
málstofunnar fjalla"i a" #essu sinni um hönnunar- og framkvæmdaatri"i, en einnig um
starfsemi Sjúkrahúss Akureyrar (SAk) og hugbúna"arúttekt.

Dagskráin var fjölbreytt:

Gunnar Svavarsson framkvæmdastjóri NLSH – sta"a dagsins.
Ásbjörn Jónsson svi"sstjóri framkvæmdasvi"s NLSH – framkvæmdaverkefni NLSH.
Jón Ólafur Ólafsson, arkitekt TBL hönnunarhópsins – hönnun n$byggingar
Heilbrig"isvísindasvi"s HÍ.
Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri Sjúkrahúss Akureyrar – Sjúkrahús Akureyrar -
tækifæri í nánustu framtí". 
Hannes !ór Bjarnason, verkefnastjóri NLSH – HIMSS stö"umat á hugbúna"i og UT
innvi"um.

Lokaor" flutti svo Sigur"ur Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga og stjórnarma"ur í
NLSH ohf.

A" lokinni dagskrá var flutt tónlistaratri"i #ar sem söngkonan Margrét Eir söng nokkur
jólalög vi" gó"ar undirtektir.

Starfsmenn FSRE í heimsókn

Starfsmenn FSRE í sko!unarfer! um framkvæmdasvæ!i!

Í byrjun desember komu starfsmenn frá FSRE í heimsókn og tilgangur heimsóknarinnar
var a" styrkja tengsl og mi"la uppl$singum. Starfsmennirnir fengu almenna kynningu á
verkefnum N$s Landspítala me" áherslu á framkvæmda#átt verkefnanna. Einnig var stutt
kynning á sértækum lausnum framkvæmdasvi"s vi" áætlunarger" og framvinduskráningu
framkvæmdaverka og ö"ru #ví sem N$r Landspítali hefur #róa" vi" rekstur verkanna.

„Starfsmenn framkvæmdasvi"s FSRE fóru í vettvangsfer" til NLSH vi" Hringbraut #ar sem
svi"sstjóri framkvæmda kynnti áætla"ar og yfirstandandi framkvæmdir á svæ"inu.
Heimsókninni lauk me" göngu um framkvæmdasvæ"i" og inn í uppsteyptan
me"fer"arkjarna. !etta var virkilega uppl$sandi kynning og vettangssko"un,“ segir Örn
Baldursson deildarstjóri á framkvæmdasvi"i FSRE. 

Tilbo" opnu" í verkeftirlit

Tilbo! hafa veri! opnu! í verkeftirlit nor!an og sunnan Burknagötu

Opnu" hafa veri" tilbo" í verkeftirlit.
Tilbo" bárust frá:

EFLA 
a. Nor"an Burknagötu 1.657.424.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.286.676.000,-

Mannvit
a. Nor"an Burknagötu 1.869.840.000,-
b. Sunnan Burknagötu 1.462.160.000,-

VSÓ Rá"gjöf 
a. Nor"an Burknagötu 0,- .
b. Sunnan Burknagötu 1.527.998.800,-

Heildarfjárhæ" skv. kostna"aráætlun kaupanda fyrir a. og b. hluta er 3.145.120.000,- án
vsk

Sk!ringarmynd
Yfirlitsmynd af svæ"inu sem s$nir framkvæmdasvæ"i n$s Landspítala og göngulei"ir

Tilboð opnuð í verkeftirlit
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Lægsta tilbo" í uppsteypu á rannsóknahúsi 84% af
kostna"aráætlun

Lægsta tilbo! í uppsteypu á rannsóknahúsi er 84% af kostna!aráætlun

Útbo! á rannsóknahúsi tekur til uppsteypu vegna byggingar á fimm hæ!a húsi "ar sem
heildarflatarmáli! er 17.808 fermetrar me! kjallara.

Um er a! ræ!a almennt útbo!, sbr. 2. gr. laga nr. 120/2016 um opinber innkaup.

Eftirfarandi tilbo! bárust:

Eykt ehf. 4.104.695.224 (84%) án vsk.
#G verktakar ehf. 4.879.910.461 (99 %) án vsk.

Kostna!aráætlun verkkaupa 4.908.776.169 (100%) án vsk.

A! sögn Jónasar Jónatanssonar, teymisstjóra áætlana og innkaupa hjá NLSH, er 
jákvætt a! fá tilbo! frá tveimur öflugum verktökum í uppsteypuna.

„Bá!ir verktakar hafa mikla reynslu af stórum og flóknum verkefnum og vinna nú "egar a!
uppsteypuverkum á athafnasvæ!i NLSH vi! Hringbraut og "ekkja "ví a!stæ!ur á
svæ!inu. Bæ!i tilbo! liggja undir kynntri kostna!aráætlun verkkaupa.  Næstu skref eru
nánari yfirfer! tilbo!a og sk$ringarfundir "ar sem fari! ver!ur yfir tilbo!,“ segir Jónas. 

Uppsteypa me"fer"arkjarna á lokametrunum

Stöng nr. 1 er fullkláru! (unni! vi! frágang
innanhúss) og búist vi! a! uppsteypa stanga

nr. 4 og nr. 5 ljúki í árslok

Verktaki vinnur vi! lokafrágang í stöng nr.1 eftir
uppsteypu á!ur en formleg afhending til

verkkaupa fer fram

Uppsteypa me!fer!arkjarna hefur gengi! vel upp á sí!kasti! a! sögn Árna Kristjánssonar
sta!arverkfræ!ings N$s Landspítala.

„Uppsteypa me!fer!arkjarna er á lokametrunum, "ar sem unni! er vi! uppsteypu á
millibyggingum og á sí!ustu hæ! stanga 4. og 5. Samhli!a uppsteypunni er unni! a!
uppsetningu stálvirkis og stigum í millibyggingum. Á næstu vikum mun verkkaupi taka vi!
byggingunni í áföngum og hefst "á lokun hússins me! tilbúnum útveggjaeiningum.
Vinna vi! bílastæ!a- og tæknihús er í fullum gangi, en tengigangur á milli me!fer!arkjarna
og rannsóknahúss er á lokastigi, "ar sem unni! er vi! lagnir í fyllingu. Uppsteypu
tengiganga nor!an me!fer!arkjarna er loki! og fyllingar vi! gangana á lokastigi. Í
bílakjallara undir Sóleyjartorgi er unni! vi! a! steypa undirstö!ur, leggja lagnir og fylla inn í
grunninn undir botnplötu,“, segir Árni.

"a! hafa veri! um 270 fer!ir steypubíla í uppsteypuverkefni! á me!fer!arkjarnanum í hverjum mánu!i

Miki! hefur áunnist á einu ári í uppsteypu á me!fer!arkjarnanum. 
Frá september 2022 – september 2023 hefur veri! steypt sem nemur 25.664 rúmmmetrum
sem er a! me!altali um 2.140 rúmmetrar á mánu!i. #a! "$!ir um 270 fer!ir steypubíla í
hverjum mánu!i. 

Vinnustofa vegna hönnunar á útveggjaeiningum á
me"fer"arkjarna, styttist í uppsetningu eininga

Vinnustofa um útveggjaklæ!ningu á me!fer!arkjarna

#ann 13. september var haldin vinnustofa á vegum NLSH me! fulltrúum frá Hornsteinum,
fulltrúum verktaka og útveggjaframlei!andanum Staticus. Vinnustofan er hluti af
hönnunarfasa verkefnisins og er ein af nokkrum sem haldnar hafa veri! me! reglulegum
hætti. 

Undirbúningur s.s. hönnun vegna framlei!slu útveggjaeininganna hefur sta!i! yfir í eitt ár
en áætlanir gera rá! fyrir a! framlei!slan á fyrstu útveggjaeiningunum fari á fulla fer! í
október. Vonir standa "ví til a! fyrstu útveggjaeiningarnar komi hinga! til lands á komandi
vikum en undirbúningsvinna vegna uppsetningar á einingunum hefst fljótlega.

Framkvæmdir vi" bílakjallara ganga vel#

Fyrirhuga! er a! steypa botnplötu bílakjallara í lok september

Uppsteypa bílakjallara undir Sóleyjartorgi, sem sta!settur er á milli me!fer!arkjarna og
fyrirhuga!rar byggingar dag-, göngu- og legudeildar Landspítalans, gengur vel a! sögn
Jóhanns G. Gunnarssonar sta!arverkfræ!ings hjá NLSH.
#G Verk hefur unni! vi! jar!vinnu og uppsteypu sökkla frá upphafi verks í júní. Uppsteypu
sökkla fer nú a! ljúka og fyrirhuga! er a! steypa botnplötu bílakjallara í september. Í
framhaldinu mun #G Verk vinna vi! uppsteypu á veggjum og súlum í kjallara K2 en sú
vinna fer a! öllum líkindum af sta! í október. Samhli!a vinnu vi! undirstö!ur er unni! vi!
jar!skaut og lagnir í grunni.

Dreifibréf til íbúa vegna jar"vegsframkvæmda vi"
rannsóknahús og hús Heilbrig"isvísindasvi"s Háskóla

Íslands

Dreifibréf vegna jar!vegsframkvæmda vi! rannsóknahús og hús Heilbrig!isvísindasvi!s
Háskóla Íslands var dreift í hús í nágrenni vi! Landspítala í byrjun september. Samhli!a
var efni bréfsins komi! á framfæri á samfélagsmi!lum á vegum íbúa bæ!i í mi!bæ og
nágrenni.

Hér má sjá efni dreifibréfsins:

https://www.nlsh.is/media/byggingar/NLSH-einblod_ibuar_A5.pdf

Sk!ringarmynd
Yfirlitsmynd af svæ!inu sem s$nir framkvæmdasvæ!i n$s Landspítala og göngulei!ir

Nánari uppl!singar.

Allar uppl$singar um framkvæmdina ver!a birtar á uppl$singasí!um NLSH,
Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaa!ila eftir "ví sem ver!a vill.
Einnig mun uppl$singum ver!a reglulega komi! á framfæri í fjölmi!lum ef miklar
breytingar ver!a á umfer!arfyrirkomulagi. 

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdauppl$singar veita:
Ásbjörn Jónsson svi!sstjóri framkvæmdasvi!s NLSH, 841 7050 e!a netfangi!
asbjorn@nlsh.is 
A!rar almennar uppl$singar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,
866 1378 e!a magnus@nlsh.is

Sértækar uppl$singar veitir af hálfu Landspítala Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is
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